
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 
สมยัสามญั สมยัที ่4 คร ัง้ที ่1 ประจ าปี 2565 

วนัที ่ 15  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 

ผู้มาประชุม 
1. นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายค ารณ  คงกล ั่นดี   รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายสกุล  นาดี         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายเม้ียน  กริยิา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นายบณัฑติ  อนิทร์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นายชยัวุฒ ิ  ลวพมิล   สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 
7. นางจนัทร์เพ็ญ ฉตัรพงศ์มนสั  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8. นายภาคภูม ิ  สงวนเพชรจนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 
9. นายณฐัพล  อนิทรานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายชาตชิาย  แพงวงษ์  

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นายวสษิฐ์เวส วเิศษกุลพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 
12. นางมาลา  ลุสนธ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
13. นายวนิยั  วงศ์ศลิา   เลขานุการสภา ฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทวีศกัดิ ์  อนิทรานุกูล 

 นายกเทศมนตรีต าบลซบัสมอทอด 
2. นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสรฐิศรี 

 รองนายกเทศมนตรีต าบลซบัสมอทอด 
3. นายมรกต  ลิม้สวสัดิ ์

 รองนายกเทศมนตรีต าบลซบัสมอทอด 
4. นายพีระพงษ์ กมลเสถียร 

 ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีต าบลซบัสมอทอด 
5. นางสาวเบญจวรรณ อนิทรานุกูล 

 เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลซบัสมอทอด 
6. นางพจมาลย์  ค าพุฒ  

 รองปลดัเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 
7. นางธนิดา  บุญสูง   ทอ้งถิน่อ าเภอ 
8. นางจริาภรณ์  พรมผล   ผูอ้ านวยการกองคลงั 
9.  นางไลยเนตร ผูภ้กัดี  

 ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
10.  นายมงคล  ยอดคง  

 ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม 



11.  นางนิภารตัน์ ศุภจติธนานนัท์ 
 ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

12.  นางสาวจอมใจ ธรรมบุตร  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 
13.  นางมญัชุพร  เสนายอด 

 หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
14.  นางพรพมิล  ภูมมิาลา  

 หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15.  นางสาววชิญาดา  เอีย่มมา   เจา้พนกังานธุรการ 
16.  นายทรงกลด พนัจนัดี   ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  ห มู่ 3 

ต าบลบงึสามพนั 
17.  นายณรงค์  มีสงิห์   ชุมชนบงึสามพนั 
18.  นายจีพฒัน์  นุจโิชคบวรกุล  ชุมชนตลาดสมัพนัธ์ 
19.  นางสชุาวดี  จ าเนียรพล  ชุมชนศาลเจา้ 
20.  นายศกัดิช์ยั  ยอดหมวก    ชุมชนดาวนิมติ 
21.  นางนงลกัษณ์ คนัทะพรหม  ชุมชนน ้าซบัเจรญิ 
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22.  นางจ านวน  จนัทร์มา  ชุมชนซบัภู 
23.  นางสาววไิลวรรณ นาคมอญ 

 ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 
24.  นางสาวเปรมใจ วนัเขียง  

 ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 
25.  นางชุตมิา  รตันเสถียร  ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 
26.  นางสาวธนพร  บวัทอง   ค น ง า น

 ปฏบิตัหิน้าทีช่่วยงานสภา 
27.  นายพษิณุ  ทองสี   ค น ง า น 

ปฏบิตัหิน้าทีค่วบคุมเครือ่งเสียง 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.                  เ มื่ อ ถึ ง เ ว ล า  0 9 . 3 0  น . 
เ ลข า นุ ก า ร ให้ ส ัญญาณ เชิ ญสม าชิ ก สภ า เ ทศบ า ล   
ทุ ก ค น เ ข้ า ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม 
แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลซ ับสมอทอด          
ว่ า ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล   จ า น ว น  1 2  ค น  
ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม แ ล้ ว  เ ชิ ญ ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ 
จุ ด เ ที ย น ธู ป บู ช า พ ร ะ ร ั ต น ต ร ั ย 
เ ชิ ญ ทุ ก ค น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ห ว้ พ ร ะ ส ว ด ม น ต์  
ท าความเคารพพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้
าอยูห่วัฯ      

นายวนิยั  วงศ์ศิลา   บั ด น้ี ถึ ง ก า ห น ด เ ว ล า ป ร ะ ชุ ม  
สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแลว้ 



เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศเทศบาลต าบลซ ับสมอทอด  เ รื่อง 

เรียกประชุมสภาเทศบาล  ต าบลซบัสมอทอด สมยัสามญั 

สมยัที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบล     ซบัสมอทอด 

ครบั 

  ป ร ะ ก า ศ เ ท ศ บ า ลต า บ ลซ ับ ส ม อท อด  เ รื่ อ ง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด สมยัสามญั 
ส ม ั ย ที่  4  ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ .  2 5 6 5  
ต า ม ที่ ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ั บ ส ม อ ท อ ด 
มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลซ ับสมอทอด  
สมยัวิสามญั  สมยัที่ 1  เมื่อวนัที่  21  มีนาคม  2565  
โดยก าหนดสมยัประชุม สมยัสามญั สมยัที่ 4 ประจ าปี 
2565  เริ่มต ั้งแต่วนัที่  1 – 30  กนัยายน 2565 นั้น        
อ า ศ ั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า   2 5  
แห่ งพระราชบ ัญญัติ เทศบาล   พ .ศ .  2496   และ 
ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ถึ ง  ( ฉ บ ับ ที่  1 4 )  พ . ศ . 2 5 6 2 
แ ล ะ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
ว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547         
แก้ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบ ับที่  2)  พ.ศ.  2554 ข้อ  22 
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด สมยัสามญั 
สมยัที่ 4 ประจ าปี 2565 เริ่มต ัง้แต่ 1 – 30 กนัยายน พ.ศ. 
2 5 6 5  มี ก า ห น ด ร ะ ย ะ   เ ว ล า  3 0  ว ั น 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท ั่วกนั  ประกาศ ณ วนัที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงชื่อนายวรพงษ์  กอสูงเนิน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอดล าดบัต่อไปขอเชิญท่า
นประธานสภาด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ขอเชิญครบั 

 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   ยิ น ดี แ ล ะ ข อ ข อ บ คุ ณ 
ผูแ้ทนชุมชนทีม่ารว่มรบัฟงัการประชุมในวนัน้ี 

ประธานสภาฯ   

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

/ระเบียบวาระที ่2...  
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที่แล้ว 
      รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 
สมยัสามญั สมยัที่  3   



เมื่อวนัที่  9  สิงหาคม 2565   

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   ต่ อ ไ ป เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่ ส อ ง น ะ ค ร ั บ 
เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ 

ประธานสภาฯ ที่ ผ่ า น ม า 
เชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุม 
ท่ า น ใ ด จ ะ ข อ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ข้ อ ค ว า ม ส่ ว น ใ ด 
ก็ เ รียนเชิญนะคร ับ  ซึ่งได้ส่งให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ     
พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้นะครบั   

นายชยัวุฒ ิลวพิมล  ข อ แ ก้ ไ ข  ห น้ า ที่  2 5  ข้ อ  4 . 2 
ขออนุมตัโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 6 
เพื่อต ัง้เป็นรายจ่ายรายใหม่ ขอแก้ไขเป็น         ปี พ.ศ. 
2565 

นายบณัฑิต อินทร์ทอง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครบั ผมนายบณัฑิต 
อนิทร์ทอง สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เทศบาลเขต  1  ห น้ าที่  44  คร ับ  บรรท ัดที่  5 
ซอยอฐิมงคล ขอแกไ้ขเป็นซอย        กจิมงคล 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ขอแก้ไข เป็นซอยกิจมงคล ขอแก้ไขเลยครบั 
จากอฐิเป็นกจินะครบั          ประธานสภา ฯ   มี ส่ วน ไหนอี กไหมคร ับ 
ใช้เวลานิดนึงครบั มีอีกไหมครบั ถา้มีก็ขอแกไ้ขเพิม่เตมิ       

ในส่วนที่อาจจะขาดตกไป หรือผิดไปบ้าง มีหรือไม่ครบั 
ถ้ า ไ ม่ มี  ผ ม ก็ จ ะ ข อ ม ติ       
เลยครบัเรือ่งรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ ั
บสมอทอด สมยัสามญั        สมยัที ่3 เมือ่วนัที ่ 9  สงิหาคม 
พ . ศ .  2 5 6 5  แ ล ะ ต า ม ที่ ส ม า ชิ ก ส ภ า ข อ แ ก้ ไ ข 
ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน  
ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด เ ห็ น ช อ บ  ข อ ม ติ ค ร ับ  1 1  ท่ า น 
ทา่นใดไมเ่ห็นชอบ  ไมม่ีนะครบั 

มติที่ประชุม       มีมตเิห็นชอบ   11   เสียง     
               ไมเ่ห็นชอบ        -    เสียง     

งดออกเสียง       1   เสียง       

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ถ้ามี)  

มติทีป่ระชุม    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 



4 . 1  

ญตัตเิสนอรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรา่ยจา่ยประจ าปีงบปร

ะมาณ       

พ . ศ .  2 5 6 6 

ที่ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาหาขอ้ยุ

ติความขดัแย้ง  

 

 

/นายวรพงษ์... 
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นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  ด้ ว ย น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ต า บ ล ซ ั บ ส ม อ ท อ ด 
ไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตั ิงบประมาณ 

ประธานสภาฯ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ทีผ่า่นการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาหาขอ้ยุตคิว
ามขดัแยง้ ตอ่สภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด เพือ่พจิารณา   
ใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา  62  จตัวา 
แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่14 ) พ.ศ. 2562 
ในล าดบัตอ่ไปผมขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลซบัสมอทอด 
แถลงญตัตติอ่ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 
เชิญครบั 

นายทวีศกัดิ ์ อินทรานุกูล    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด  
กระผมขอเสนอรา่งเทศบญัญตั ิ
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า         
ของคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติความข ัดแย้ง  
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอดเพื่อสภาฯ 
พจิารณาอนุมตั ิดงัน้ี 

   หลกัการ 
ขอเสนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประ

มาณ พ.ศ. 2566    ของเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 

ที่ ผ่ า นก า รพิ จ า รณาขอ งคณะกรรมกา รพิ จ ารณา    

หาข้อยุติความข ัดแย้ง  ตามมาตรา 62 ตรี วรรคห้า 

แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญัติ เ ท ศ บ า ล    พ . ศ .  2 4 9 6 

และแกไ้ขถงึฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562  

เหตุผล 



ต า ม ที่ ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ั บ ส ม อ ท อ ด 

มีมติไม่รบัหลกัการแหง่ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย

ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 6 

ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที่ 3 พ.ศ. 

2565  เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง 

รบัหลกัการ 5 เสียง ไมร่บัหลกัการ 6 เสียง และงดออกเสียง 

1  เ สี ย ง                  และนายอ า เภอบึงสามพ ัน 

ซึ่งได้รบัมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์    

ได้มีค าส ั่งแตง่ต ัง้คณะกรรมการพจิารณาหาขอ้ยุตคิวามขดั

แ ย้ ง  ใ น ก ร ณี ด ั ง ก ล่ า ว    

และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาปรบัปรุง แก้ไข 

เ พิ่ ม เ ติ ม ส า ร ะ ส า ค ั ญ           แ ล้ ว นั้ น 

บ ั ด น้ี น า ย อ า เ ภ อ บึ ง ส า ม พ ั น 

ซึ่งได้รบัมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ได้จดัส่งร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ง บ ป ร ะ ม า ณ        พ . ศ .  2 5 6 6 

ทีผ่า่นการพจิารณาของคณะกรรมการหาขอ้ยุตคิวามขดัแย้

ง            ใหน้ายกเทศมนตรีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 

62 ตรี วรรคห้าแห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

และแก้ไขถึงฉบบัที่ 14 พ.ศ. 2562  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอ 

ร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ . ศ .  2 5 6 6  ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ับ ส ม อ ท อ ด  

ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ     

ค ว า ม ข ั ด แ ย้ ง   ต า ม ม า ต ร า  6 1  ท วิ  

เพือ่น าเขา้ประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอดไดพ้จิารณ

า 
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น า ย ท วี ศ ั ก ดิ ์   อิ น ท ร า นุ กู ล  
 ใหค้วามเห็นชอบรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี  พ.ศ.  2566   
นายกเทศมนตรีฯ ตามมาตรา 62 จตัวา แห่งพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 

2496  แก้ไขเพิ่มเติม    ถึง (ฉบบัที่ 14 ) พ.ศ. 2562 



จึ ง ข อ เ ส น อ ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ั บ ส ม อ ท อ ด           

เพือ่พจิารณาตอ่ไป  

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด ช้ีแจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ   กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอเชิญครบั 

นายวนิยั  วงศ์ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ผมนายวนิยั วงศ์ศลิา  
เลขานุการสภาฯ เลขานุการ สภาฯ  สืบเน่ืองจากเมื่อวนัที ่9 สิงหาคม พ.ศ. 

2565 สภาเทศบาล      มีมติร ับหล ักการ  5 เสียง 
ไ ม่ ร ับ ห ล ัก ก า ร  6  เ สี ย ง  ง ด อ อ ก เ สี ย ง  1  เ สี ย ง                   
ซึ่ ง สภา เทศบาล  ได้ เ สนอ ชื่ อสมาชิ ก สภา เทศบาล 
เพื่อเป็นคณะการพจิารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้ จ านวน 7 
คน ประกอบดว้ย 

1. นางจนัทร์เพ็ญ ฉั ต ร พ ง ศ์ ม นั ส

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

2. นายวสษิฐ์เวส   วิ เ ศ ษ กุ ล พ ร ห ม

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

3. นายชยัวุฒ ิ   ลวพมิล 

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

4. นายเม้ียน   กริยิา 

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5. นายบณัฑติ  อิ น ท ร์ ท อ ง

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6. นายวรพงษ์    ก อ สู ง เ นิ น

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

7. นายค ารณ    ค ง ก ล ั่ น ดี

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายก เทศมนต รีฯ  เสนอราย ชื่ อบุคคล จ านวน   7  

คนประกอบดว้ย 

1 .  น า ง ส า ว สุ พ ัต ร า พ ร   ต ั้ ง ป ร ะ เ ส ริ ฐ ศ รี

 รองนายกเทศมนตรีต าบล       

    ซบัสมอทอด 

2. นางธนิดา   บุญสูง 

 ทอ้งถิน่อ าเภอบงึสามพนั 

3. นายสกุล    นาดี 

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

4. นางสาวเบญจวรรณ   อิ น ท ร า นุ กู ล

 เลขานุการนายกเทศมนตรี        



      ต าบลซบัสมอทอด 

5. นายพีระพงษ์   ก ม ล เ ส ถี ย ร

 ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

    ต าบลซบัสมอทอด 

6. นายไพบูลย์    พึง่บวั 

 ขา้ราชการบ านาญ 

7. นายสมนึก    พนัธุ์วงศ์ 

 ขา้ราชการบ านาญ 

ท ัง้ 14 คน ก็ไดร้ว่มกนัประชุม และ พจิารณาคดัเลือก 

น า ย ธ ว ั ช ช ั ย  ม า จ า ก 

ปลดัอ าเภอหวัหน้ากลุม่บรหิารงานปกครองเป็นประธานคณ

ะกรรมการพิจารณา   หาข้อยุติความขดัแย้งดงักล่าว 

เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2565  และนายอ าเภอ      

 

/นายวนิยั... 
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นายวนิยั  วงศ์ศิลา 

 บงึสามพนัซึง่ไดร้บัมอบอ านาจจากผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ไดแ้ตง่ต ัง้ปร

ะธาน 

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า ฯ

 คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติความขดัแย้งและค

ณะกรรมการไดป้ระชุมพจิารณารา่งเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวนัที่ 22,25 

แ ล ะ ว ั น ที่   3 0  สิ ง ห า ค ม  พ . ศ .   2 5 6 5 

แ ล ะ มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ แ ก้ ไ ข 

ปรบัปรุงเพิม่เตมิสาระส าคญัและนายกเทศมนตรีไดส้ง่รา่งที่

ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาหาขอ้ยุตคิวา

มขดัแยง้ ใหก้บัประธานสภา เมือ่วนัที ่7 

 ก ั น ย า ย น  พ . ศ .   2 5 6 5 

และประธานสภาได้นดัประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั            

สมยัที่  4 คร ั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวนัที่  15 

กนัยายน พ.ศ. 2565         ก็คือวนัน้ีนะครบั 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการ

ประชุมสภาท้องถิ่น           พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติม) 

ถึ ง  ฉ บ ับ ที่  2  พ . ศ .  2 5 5 4  ข้ อ  4 8  ว ร ร ค ส า ม         

ร่ า ง เ ท ศ บ ั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ 



ที่ ผ่ านก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการหาข้ อ ยุ ติ         

ตามวรรคหน่ึง ใหส้ภาทอ้งถิน่น าเขา้พจิารณาในวาระที่สอง  

และวาระทีส่ามตามล าดบั ซึง่วนัน้ีเป็นการประชุมในวาระที่ 

2 นะครบั จะต้องมีการเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ   

เพือ่ท าหน้าทีใ่นการแปรญตัติ พจิารณารา่งเทศบญัญตั ิ          

ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่           พ.ศ. 2547  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554  
ขอ้ 103 คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่มี 2 ประเภท คือ 
(1) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส า ม ั ญ 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
มีจ านวนไมน้่อยกวา่สามคนแตไ่มเ่กนิเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวสิามญัประกอบดว้ยสมาชิกสภาทอ้งถิ่
น  ห รื อ บุ ค ล ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
มีจ านวนไมน้่อยกวา่สามคนแตไ่มเ่กนิเจ็ดคน 

ข้ อ  1 0 4  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
มี ห น้ า ที่ ก ร ะท า ห รื อพิ จ า รณาสอบสวน เ รื่ อ ง ใ ดๆ 
อนัอยูใ่นกจิการของสภาทอ้งถิน่ แลว้รายงานสภาทอ้งถิน่ 
ข้ อ  1 0 5  ภ า ย ใ ต้ บ ัง ค ับ ข้ อ  1 0 3  แ ล ะ ข้ อ  1 0 4 
ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น มี อ า น า จ เ ลื อ ก ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
หรือบุคคลทีไ่มเ่ป็นสมาชิกสภาทอ้งถิน่เป็นคณะกรรมการท้
อ ง ถิ่ น       ชุ ด ต่ า ง  ๆ 
ตามความจ าเป็นแกก่จิการในหน้าทีข่องสภาทอ้งถิน่ ดงัน้ี  
(3) คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตั ิ
ข้ อ  1 0 7  ภ า ย ใ ต้ ข้ อ บ ั ง ค ั บ  1 0 3 

วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 

ให้สมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือผู้บริหารทอ้งถิน่เสนอชื่อสมาชิก

ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ บุ ค ค ล ที่ ไ ม่ ใ ช่     

เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี   

ใ น ก ร ณี ที่ ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น ผู้ เ ส น อ     

ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นร ับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

สว่นกรณีทีผู่บ้รหิารเสนอ        ไมต่อ้งมีผูร้บัรอง 

การเสนอชื่ อให้ เสนอได้ โดยไม่จ าก ัดจ านวน 

เ ว้ น แ ต่ ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ  เ ป็ น อ ย่ า ง อื่ น 

และใหน้ าวธิีการเลือกตามขอ้ 12 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 
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นายวนิยั  วงศ์ศิลา   เมือ่พจิารณาตามระเบียบฯ ขอ้ 103, 104, 105 และ 

107 สภาทอ้งถิน่ 

เลขานุการสภาฯ มี อ า น า จ เ ลื อ ก ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 

เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท้ อ ง ถิ่ น ชุ ด ต่ า ง ๆ                

ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 

ท ัง้น้ีต้องมีการแตง่ต ัง้คณะกรรมการแปรญตัตริ่างขอ้บญัญั

ติ   

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนและต้องเป็นค

ณะกรรมการสามญั คือเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่น 

โดยมีวิธีการเ ลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน  

คื อ เ ลื อ ก ค น ที่ ห น่ึ ง ก่ อ น  แ ล้ ว จึ ง เ ลื อ ก ค น ถ ัด ไ ป    

จ น ค ร บ ต า ม จ า น ว น ที่ ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ก า ห น ด ไ ว้   

ผู้ ที่ ไ ด้ ร ับ ก า ร เ สนอ ชื่ อ จ า ก สม าชิ ก สภ า ฯ  1  ท่ าน 

ตอ้งมีผูร้บัรอง จ านวน 2 ทา่น 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   ใ น ว า ร ะ น้ี ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
ตอ้งเลือกคณะกรรมการแปรญตัต ิเพือ่ท าหน้าที ่    

ประธานสภาฯ ในการแปรญัตติพิจารณาร่ า ง เทศบ ัญญัติ  นะคร ับ 
ซึ่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ ร่ า ง ข้ อ บ ั ญ ญั ติ   
มี จ า น วน ไม่ น้ อ ย ก ว่ า ส า ม คนแต่ ไ ม่ เ กิ น เ จ็ ด ค น  
ข อ เ ชิ ญ ท่ า น ส ม า ชิ ก       
ไดเ้สนอวา่ควรเลือกคณะกรรมการแปรญตัตใินการท าหน้า
ที่แปรญตัติร่าง         เทศบญัญตัิฯ ในคร ัง้น้ีกี่คน เชิญครบั 
เชิญทา่นบณัฑติครบั 

นายบณัฑิต  อินทร์ทอง   เรียนประธานสภาทีเ่คารพครบั ผมนายบณัฑติ 
อนิทร์ทอง สมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาล เขต 1 ขอเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ 5 
ทา่นครบั   

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน    มีท่านใดจะเสนออีกไหมครบั ไม่มีนะครบั 
ถา้ไมม่ีถือวา่ทีป่ระชุมมีมตใิหม้ี 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญตัตเิป็นจ านวน 5 ท่านดว้ยกนันะครบั 
ตอ่ไปก็ขอใหส้มาชิกเสนอชื่อบุคคลทีส่มควรท าหน้าทีเ่ป็นค
ณะกรรมการแปรญตัติ โดยเลือกทีละคน   เริ่มคนที่ 1 
ขอเชิญครบั   

นายภาคภูมิ สงวนเพชรจินดา เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ที่ เ ค า ร พ น ะ ค ร ับ 
ผมนายภาคภูม ิสงวนเพชรจนิดา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอนายชาตชิาย 
แพงวงษ์ ครบั 



นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   ขอผู้รบัรองด้วยครบั ผู้รบัรอง นายณัฐพล 
อนิทรานุกูล และนางมาลาประธานสภาฯ   ลุสนธ์ ผู้รบัรอง ถูกตอ้งครบั 
สมาชิกทา่นใดจะเสนอใครไหมครบั เชิญทา่นเม้ียน    

กริยิาครบั  

นายเมี้ยน กิริยา    เ รียนท่านประธานสภาที่ เ คารพนะคร ับ 
ผมนายเม้ียน กริยิา สมาชิก 
สภาเทศบาล เขต 1    สภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายชยัวุฒ ิลวพมิลครบั 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  ขอผู้รบัรองดว้ยครบั ผู้รบัรองนายบณัฑติ อินทร์ทอง 
และนายเม้ียน กริยิา 

ประธานสภา ฯ ผู้ ร ั บ ร อ ง ถู ก ต้ อ ง ค ร ั บ 
ในกรณีที่มีคนเสนอเข้ามามากกว่าห น่ึงคนนะคร ับ 
เ ร า ก็ จ ะ มี ก า ร เ ลื อ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญัต ติ  
เชิญเลขาช้ีแจงครบั 
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นายวนิยั  วงศ์ศิลา   มีสมาชิกสภาเสนอชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการคนที ่1 
จ านวน 2 ทา่นก็ตอ้ง      
เลขานุการสภาฯ มี ก า ร เ ลื อ ก  วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก ใ ห้ น า ข้ อ  1 2 

ม า ใ ช้ บ ั ง ค ั บ โ ด ย อ นุ โ ล ม น ะ ค ร ั บ 
ผ ม ข อ อ นุ ญ า ต ให้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ เ ต รี ย ม ก ร ะ ด าษ 
ข อ เ ว ล า ส ัก ค รู่ น ะค ร ับ  ก่ อ น เ ลื อ กผมขออ นุญาต     
ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว ก ั บ ก า ร เ ลื อ ก น ะ ค ร ั บ 
วิธี ก าร เ ลือกให้น าข้อ  12  มาใช้บ ังค ับ      ข้อ  12 
ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บ ังค ับโดยอนุโลม “ข้อ ๘ 
วิ ธี เ ลื อ ก ป ร ะ ธ า น ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
ใหส้มาชิกสภาทอ้งถิน่แตล่ะคนมีสทิธเิสนอชื่อสมาชิกสภาท้
อ ง ถิ่ น ค น ห น่ึ ง   
ที่ตนเห็นว่าสมควรใหเ้ป็นผูด้ ารงต าแหน่งประธานสภาทอ้งถิ่
น  ก า ร เ ส น อ นั้ น ต้ อ ง          
มี สมาชิ กสภ าท้ อ งถิ่ น ร ับ รอ ง ไม่ น้ อ ย ก ว่ า ส อ งคน 
โ ด ย ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น แ ต่ ล ะ ค น   
มีสิทธิรบัรองได้เพียงคร ัง้เดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากดัจ านวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
โดยวธิีเขียนชื่อตวัและชื่อสกุลของผูท้ีถู่กเสนอชื่อคนละหน่ึง
ชื่ อ 



เมื่อตรวจนบัแล้วใหป้ระธานทีป่ระชุมประกาศคะแนนตอ่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รบัเลือก 
ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากนัหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ 
ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะ แ น น สู ง สุ ด นั้ น  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี เ ดิ ม 
ถา้ผลการเลือกใหมป่รากฏวา่ยงัมีผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดเทา่กนัอี
ก ใหใ้ช้วธิีจบัสลากเฉพาะผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเทา่กนั   

วิธีการเสนอชื่อและการรบัรองตามวรรคหน่ึงใหน้ าค

ว า ม ใ น ข้ อ  ๓ ๙ 

มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมใหป้ระธานทีป่ระชุมเชิญสมาชิกสภา

ทอ้งถิน่ไมน้่อยกวา่สองคน  ช่วยตรวจนบัคะแนน 

วธิีจบัสลากตามวรรคหน่ึงใหป้ระธานทีป่ระชุมด าเนิน

ก า ร ใ ห้ ผู้ ไ ด้ ค ะ แ น น สู ง สุ ด เ ท่ า ก ั น ต ก ล ง ก ั น 

เสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จบัสลากก่อนหลงั หากตกลง      

กนัไมไ่ดใ้หป้ระธานทีป่ระชุมจบัสลากวา่ผูใ้ดจะเป็นผู้จบัสล

า ก ก่ อ น ห ล ั ง  แ ล้ ว ใ ห้ จ ัด ท า บ ัต ร ส ล า ก  ช นิ ด  สี  

และขนาดอยา่งเดียวกนัตามจ านวนเทา่กบัจ านวนผูไ้ดร้บัค

ะ แ น น สู ง สุ ด เ ท่ า ก ั น  โ ด ย เ ขี ย น ข้ อ ค ว า ม ว่ า 

"ได้รบัเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" เพียงบตัรเดียว 

นอกนั้นเขียนขอ้ความว่า"ไม่ไดร้บัเลือกเป็นประธานสภาท้

องถิน่" 

ส รุ ป วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก  ก็ ต้ อ ง เ ขี ย น ชื่ อ ค ร ั บ 
เมือ่เสนอคณะกรรมการแปรคนที ่1 จ านวน 2 ทา่นนะครบั 
เพราะฉะนัน้ทา่นสมาชิกสภาตอ้งเขียนชื่อทีท่า่นเห็นวา่สมค
ว ร ใ ห้ ใ ค ร เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ค น ที่  1 
เจา้หน้าทีแ่จกกระดาษใหส้มาชกิ 12 ทา่นเลยครบั 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   เชิญสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ตรวจนบัคะแนน 
คณะกรรมการคนที ่1 นะครบั 

ประธานสภา ฯ คะแนนคุ ณชาติ ชาย  5  เ สี ย ง  คุ ณชัย วุฒิ  7  เ สี ย ง 
ส รุ ป ม ติ ข อ ง ส ภ า ก็ คื อ น า ย ช ั ย วุ ฒิ  ล ว พิ ม ล 
เ ป็ น คณ ะ ก ร รม ก า ร แป รญัต ติ  ค น ที่  1  น ะ ค ร ับ 
ต่อไปเป็นท่านที่ 2 นะครบั เชิญสมาชิกได้เสนอเลยครบั 
เชิญทา่นชาตชิายครบั 

นายชาติชาย แพงวงษ์  เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ที่ เ ค า ร พ น ะ ค ร ับ 
ผมนายชาตชิาย แพงวงษ์ สมาชิก 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สภา เทศบาล เขต  2  ขอ เสนอนายสกุ ล  นาดี  
เป็นคณะกรรมการแปรญตัต ิ            คนที ่2 ครบั 
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นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  ขอผู้ ร ับ รอ งด้ ว ยคร ับ  ผู้ ร ับ รอ งนายภาคภู มิ  
สงวนเพชรจนิดา และ            

ประธานสภา ฯ น า ง ม า ล า  ลุ ส น ธ์  ผู้ ร ั บ ร อ ง ถู ก ต้ อ ง ค ร ั บ 
ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด จ ะ เ ส น อ ใ ค ร ไ ห ม ค ร ั บ         
เชิญทา่นชยัวุฒคิรบั 

นายชยัวุฒ ิลวพิมล   เ รียนท่านประธานสภาที่ เ คารพนะคร ับ 
ผมนายชยัวุฒ ิลวพมิล สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายวสษิฐ์เวส วเิศษกุลพรหม 

เป็นคณะกรรมการแปรญตัตคินที ่2 ครบั 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน           
ขอเชิญเจา้หน้าทีแ่จกกระดาษเพือ่เขียนชื่อผูท้ีส่มควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา ฯ แปรญตัติ คนที่ 2 เชิญครบั เจ้าหน้าที่เก็บกระดาษครบั 

ครบัคณะกรรมการ         คนที ่2 นะครบั คะแนน นายสกลุ 
นาดี 4 เสียง นายวสิษฐ์เวส วิเศษกุลพรหม       8 เสียง 
ส รุปมติของสภาก็คือนายวสิษฐ์ เวส วิ เศษกุลพรหม 
เ ป็นคณะกรรมการ     แปรญัตติ  คนที่  2  นะคร ับ 
ต่อไปเป็นท่านที่ 3 นะครบั เชิญสมาชิกได้เสนอเลยครบั 
เชิญทา่นมาลาครบั 

นางมาลา ลุสนธ์    เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ที่ เ ค า ร พ ค่ ะ 
ดฉินันางมาลา ลุสนธ์ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เ ท ศ บ า ล เ ข ต  2  ข อ เ ส น อน า ย เ มี้ ย น  กิ ริ ย า 

เป็นคณะกรรมการแปรญตัตคินที ่3 คะ่ 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  ขอผู้รบัรองด้วยครบั ผู้รบัรองนายชาติชาย แพงวงษ์ 
และนายณฐัพล        

ประธานสภา ฯ อิ น ท ร า นุ กู ล  ผู้ ร ั บ ร อ ง ถู ก ต้ อ ง ค ร ั บ 
สมาชิกทา่นใดจะเสนอใครไหมครบั เชิญทา่นเม้ียนครบั 

นายเมี้ยน กิริยา  เรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพนะครบั ผมนายเม้ียน 
กริยิา สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เ ท ศ บ า ล เ ข ต  1  ข อ เ ส น อน า ง ม า ล า  ลุ ส น ธ์  
เป็นคณะกรรมการแปรญตัตคินที ่3 ครบั 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  ขอผู้ร ับรองด้วยคร ับ ผู้ร ับรองนางจ ันทร์เ พ็ญ 
ฉตัรพงศ์มนสั และนายชยัวุฒ ิ        



ประธานสภา ฯ ล ว พิ ม ล  ผู้ ร ั บ ร อ ง ถู ก ต้ อ ง ค ร ั บ 
ขอเชิญเจา้หน้าทีแ่จกกระดาษเพื่อเขียนชื่อผูท้ีส่มควรเป็นค
ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ  ค น ที่  3  เ ชิ ญ ค ร ั บ 
เจ้าหน้าที่เก็บกระดาษครบัคณะกรรมการคนที่ 3 นะครบั 
คะแนนนะครบั นายเมี้ยน กิริยา 11 เสียง          นางมาลา 
ลุสนธ์ 1 เสียง สรุปมติของสภาก็คือ นายเมี้ยน กิริยา 
เ ป็ น คณ ะ ก ร รม ก า ร แป รญัต ติ  ค น ที่  3  น ะ ค ร ับ 
ต่อไปเป็นท่านที่ 4 นะครบั เชิญสมาชิกได้เสนอเลยครบั 
เชิญทา่นณฐัพลครบั 

นายณฐัพล อินทรานุกูล  เรียนทา่นประธานสภาทีเ่คารพนะครบั ผมนายณฐัพล 
อนิทรานุกูล สมาชิก 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สภาเทศบาล เขต2 ขอเสนอนายบณัฑิต อินทร์ทอง 
เป็นคณะกรรมการแปรญตัตคินที ่4 ครบั  
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นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  ขอผู้รบัรองด้วยครบั ผู้รบัรองนายชาติชาย แพงวงษ์ 

และนางมาลา ลุสนธ์  
ประธานสภา ฯ ผู้รบัรองถูกต้องครบั สมาชิกท่านใดจะเสนอใครไหมครบั 

ไมม่ีนะครบั ถา้ไมม่ี ถือวา่คณะกรรมการแปรญตัต ิคนที ่4 
คือนายบ ัณฑิต  อินท ร์ทองคร ับ ต่อไปเป็นท่านที่  5 
น ะคร ับคนสุ ดท้ า ย  เ ชิญสมาชิ ก ได้ เ สนอ เล ย ค ร ับ 
เชิญทา่นวสษิฐ์เวส ครบั 

นายวสิษฐ์เวส    วิเศษกุลพรหม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคร ับ 
ผมนายวสษิฐ์เวส วเิศษกุลพรหม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอนางจนัทร์เพ็ญ 

ฉตัรพงศ์มนสั เป็นคณะกรรมการแปรญตัตคินที ่5 ครบั  

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   ขอผู้รบัรองด้วยครบั ผู้รบัรองนายเมี้ยน กิริยา 
และนายบณัฑติ อนิทร์ทอง  
ประธานสภา ฯ ผู้รบัรองถูกต้องครบั สมาชิกท่านใดจะเสนอใครไหมครบั 

ไม่มีนะครบั ถ้าไม่มี ถือว่านางจนัทร์เพ็ญ ฉตัรพงศ์มนสั 
เป็นคณะกรรมการแปรญตัตคินที ่5 ครบั  

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ั บ ส ม อ ท อ ด 

ก็ไดม้ีมตเิลือกคณะกรรมการแปรญตัต ิ5 คน   

ประธานสภา ฯ ตามทีส่ภาไดก้ าหนดไวแ้ลว้นะครบั ซึง่มีรายชื่อ ดงัน้ี 



     1. นายชยัวุฒ ิลวพมิล 

2. นายวสษิฐ์เวส วเิศษกุลพรหม 
3. นายเม้ียน กริยิา 

4. นายบณัฑติ อนิทร์ทอง 

5. นางจนัทร์เพ็ญ ฉตัรพงศ์มนสั 

ต่อไปที่ประชุมสภาจะตอ้งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั

ตติ  ก่อนที่ จะก าหนดระยะ เวลา เสนอค าแปรญัตติ  

เ ชิญ เ ลข า นุ ก ารสภาฯ  ช้ี แจงระ เบี ยบข้ อกฎหมาย        

ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอเชิญครบั 

นายวินยั วงศ์ศิลา    เรียนทา่นประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกทา่น   

ผมนายวนิยั วงศ์ศลิา 

เลขานุการสภา ฯ เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า ฯ   ข อ ช้ี แ จ ง ร ะ เ บี ย บ 

ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ร ับ ท ร า บ 

ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 

ว่าด้วยข้อบ ังค ับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554   

ข้ อ  4 5   ว ร ร ค ส า ม   “ 

ญตัตริา่งขอ้บญัญตังิบประมาณจะพจิารณาสามวาระรวดไม่

ไ ด้  แ ล ะ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ว า ร ะ ที่ ส อ ง 

ใ ห้ ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ส น อ ค า แ ป ร ญั ต ติ ไ ว้      

ไมน้่อยกวา่ยีส่บิสีช่ ั่วโมงนบัแตส่ภาทอ้งถิน่มีมตริบัหลกัการ

แหง่รา่งขอ้บญัญตังิบประมาณนัน้”  

ข้ อ  4 9 “ 

ญตัติร่างข้อบญัญตัิที่สภาท้องถิ่นลงมติรบัหลกัการแล้ว 

ถ้ าจะต้องส่ งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 

ให้ประธานสภาทอ้งถิน่ส่งร่างขอ้บญัญตันิ ัน้ไปให้คณะกรร

ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ พิ จ า ร ณ า โ ด ย ล ะ เ อี ย ด 

และทีป่ระชุมสภาทอ้งถิน่จะตอ้งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแ

ป ร ญั ต ติ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ  

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตทิีส่ภาทอ้งถิน่ก าหนดตา

มวรรคหน่ึงผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรือสมาชิก 
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นายวินยั วงศ์ศิลา   สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ ด เ ห็ นค วรจ ะแก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติม 

รา่งขอ้บญัญตัก็ิใหเ้สนอค าแปรญตัติ 



เลขานุการสภา ฯ  

 ลว่งหน้าเป็นหนงัสือโดยใหแ้ปรญตัตเิป็นรายขอ้และเสนอตอ่ประธานคณะกรรมการ 

แปรญตัต ิ

ในกรณีทีส่มาชิกสภาทอ้งถิน่เป็นผูแ้ปรญตัตจิะตอ้งมีสมาชิ

กสภาทอ้งถิน่รบัรองเช่นเดียวกบัการเสนอญตัต.ิ..” 

จงึใหท้ีป่ระชุมเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติอ่

คณะกรรมการแปรญตัตคิรบั 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   ผ ม ข อ ห า รื อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า แ ห่ ง น้ี ว่ า 

ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอ 

ประธานสภา ฯ   ค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติกี่วนั วนั  

เวลา สถานทีใ่ด  ขอเชิญครบั 

ที่ประชุม  ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ป รึ ก ษ า ก ั น 

แ ล ะ มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ส น อ        

ค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ  วนัที่ 21-23 

กนัยายน พ.ศ. 2565     เวลา 08.30-16.30 น. ณ 

หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  

 ที่ประชุมมีมตกิ าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติอ่คณะกรรมการประธานส

ภา ฯ   แปรญตัติจ านวน 3 วนั ต ั้งแต่วนัที่ 21 ถึงวนัที่ 23 กนัยายน 

2565                       

เ ว ล า  0 8 . 3 0  –  1 6 . 3 0  น .  ณ  

หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 

นายวินยั วงศ์ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  

ผมนายวนิยั วงศ์ศลิา  

เลขานุการสภา ฯ เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า ฯ   ข อ ช้ี แ จ ง ร ะ เ บี ย บ 

ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ร ับ ท ร า บ 

ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 

ว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่          พ.ศ. 2547  

และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554   

ข้อ 50“ เมื่อคณะกรรมการแปรญตัติได้พิจารณาแล้ว 

จ ะ ต้ อ ง เ ส น อ ร่ า ง ข้ อ บ ัญ ญั ติ น ั้ น ต า ม ร่ า ง เ ดิ ม 

แ ล ะ ต า ม ที่ มี ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 

พรอ้มท ัง้รายงานและบนัทึกความเห็นยื่นตอ่ประธานสภาท้

องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี       

ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ต อ น ห รื อ ข้ อ ใ ด บ้ า ง 

การแปรญตัตแิละมตขิองคณะกรรมการ 



 แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญตัติน ั้นเป็นประการใด 

ก า ร ส ง ว น ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ก ร ร ม ก า ร แ ป รญัต ติ  

ต ล อ ด จ น ก า ร ส ง ว น ค า แ ป ร ญั ต ติ ด้ ว ย 

และใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่สง่รายงานนัน้แกส่มาชิกสภาทอ้

งถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช ั่ วโมงก่อนวนัประชุมพิจารณา 

เ ว้ น แ ต่ ก ร ณี ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ก า ร เ ร่ ง ด่ ว น 

ให้คณะกรรมการแปรญตัตไิปร่วมประชุมสภาทอ้งถิน่ดว้ย 

เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงส ัยต่างๆ 

เกีย่วกบัรายงานนัน้” 

ข้ อ  5 9  

การแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัิงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะ 

ก า ร ข อ        

ลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 

และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นรบัรองเช่นเดียวกบักา

ร เ ส น อ ญั ต ติ     

ค าแปรญตัตใิหเ้สนอลว่งหน้าเป็นหนงัสือตอ่ประธานคณะก

รรมการแปรญตัตภิายในระยะเวลาทีส่ภาทอ้งถิน่ก าหนดตา

มขอ้  45  วรรคสาม และขอ้  49  วรรคหน่ึง 
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 นายวินยั วงศ์ศิลา  ข้ อ   6 0   ห้ า ม ไม่ ใ ห้ แ ป รญัต ติ ร า ย จ่ า ย ขึ้ น ใหม่  

หรือเพิม่เตมิรายจา่ย หรือเปลีย่นแปลงเลขานุการสภา ฯ 

 ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง จ า น ว น เ งิ น ที่ ข อ อ นุ ม ั ติ จ่ า ย  

เวน้แตจ่ะไดร้บัค ารบัรองจากผูบ้รหิาร 

ทอ้งถิน่หรือค าแปรญตัตนิ ัน้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เป็นผูแ้ปรญตัติ 

ข้ อ   6 1  

ห้ามไม่ให้แปรญตัตใินรายการและจ านวนเงนิซึ่งมีขอ้ผูกพ ั

นอยา่งใด    อยา่งหน่ึง ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ดอกเบ้ียและเงนิสง่ใช้ตน้เงนิกู้ 

 (2) รายจา่ยซึง่เป็นจ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามกฎหมาย 

ถา้มีปญัหาวา่รายจา่ยรายการใดมีขอ้ผูกพนัตามวรรคหน่ึงห

รือไม ่ ใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่เป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด  

ส รุ ป น ะ ค ร ั บ ก า ร แ ป ร ญั ต ติ แ ป ร ล ด ไ ด้  

แปรเพิ่มไม่ได้เว้นแต่จะได้รบัค ารบัรองจากผู้บริหาร 

ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร เ ป็ น ผู้ แ ป ร 

และหา้มแปรรายจา่ยทีต่อ้งจา่ยตามกฎหมาย     



นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   ผู้ บ ริ ห า ร   ห รื อ ส ม า ชิ ก ส ภ า 

ผูใ้ดจะแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งเทศบญัญตั ิใหเ้สอน 

ประธานสภาฯ  
 ค าแปรญตัตลิ่วงหน้าเป็นหนงัสือเสนอตอ่ประธานคณะกรรมการแปรญั
ตต ิภายใน 

วนัที่ 21-23 กนัยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด แปรลดได้ 
แปรรายจ่ายจ าเป็นไม่ได้ โดยให้แปรญตัติ  เป็นรายข้อ 
ใ น ก ร ณี ที่ ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
เป็นผูแ้ปรญตัตจิะตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลรบัรองครบั 

ที่ประชุม    รบัทราบ 

 4 . 2  

ญตัตขิอกนัเงนิรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้

งยงัไม่ได้ก่อหน้ี 

        ผูกพนั  

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   ต่ อ ไ ป  4 . 2 .  

ญตัตขิอกนัเงนิรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ประธานสภา ฯ 

  ก ร ณี ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ห น้ี ผู ก พ ั น 

นายกเทศมนตรีต าบลซบัสมอทอดไดเ้สนอญตัต ิขออนุมตั ิ

กนัเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ก ร ณี ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ห น้ี ผู ก พ ั น     

ต่ อ ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ับ ส ม อ ท อ ด  เ พื่ อ เ ส น อ  

ที่ ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า  จ า น ว น  6  โ ค ร ง ก า ร  

ร ว ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ต ั้ ง ไ ว้  4 ,0 7 3 ,0 0 0  บ า ท  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี   แถลงญตัต ิครบั ขอเชิญครบั 

นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด  

กระผมขอเสนอญตัต ิ

นายกเทศมนตรี ฯ กนัเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั           

ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอดเพื่อสภาฯ   

พจิารณาอนุมตั ิดงัน้ี 
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นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล  หลกัการ  

นายกเทศมนตรี ฯ ข อ อ นุ ม ัต ิิ จ า ก สภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ลซ ับ ส ม อทอด 

กนัเงนิรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์       

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยงัไม่ได้ก่อหน้ีผูกพนั  จ านวน 6 

โครงการ  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

ก า ร ฝ า ก เ งิ น  ก า ร เ ก็ บ ร ั ก ษ า เ งิ น 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561  

หมวด 5 การกนัเงนิ ขอ้ 59 

เหตุผล 

ต า ม ที่ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ั บ ส ม อ ท อ ด 
ได้ต ัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ. 
2 5 6 5    แ ผ น ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร โ ย ธ า 
งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 
ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 
เพื่ อด า เ นินโครงการก่อสร้า ง  ปร ับป รุง  ซ่อมแซม 
แ ต่ ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ห น้ี ผู ก พ ัน  แ ล ะ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น  
ตอ้งใช้จา่ยเงนินัน้ตอ่ไปอีก ดงัน้ี   
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยรา้นลาบเชิงดอย  
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ต ั้ ง ไ ว้  257,000 บ า ท 
โ อ น ต ั้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม่  
ตามมติการประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 
สมยัสามญั  สมยัที่ 3 คร ั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565  
เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2565 

    2.   ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. พรอ้มรางระบายน ้า    

             ซอยกจิมงคล 2 งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้1,566,000 บาท  

3. ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป ก า ร 
โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงัหรือหนิคลุก ซอย 
 เทศบาล 20/2 (ซอยข้างรา้นกระจก) งบประมาณต ัง้ไว้ 
800,000 บาท  

4. ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป ก า ร   
โครงการกอ่สรา้งอาคารผูสู้งอายุเทศบาลต าบล           

      ซบัสมอทอด งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้  800,000 บาท  
5. คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค  โครงการขุดเจาะน ้าบาดาล 

ข น า ด  6 น้ิ ว  ลึ ก      ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  120 เ ม ต ร 
พรอ้มติดต ัง้เครื่องสูบน ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใตน้ ้า ขนาด 1.5 



แรงม้ า  พร้อมอุ ปกรณ์  ชุ มชนกลองยาว หมู่  10 
งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้150,000 บาท  

6. ค่ า ป ร ั บ ป รุ ง ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 
โครงการปรบัปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเททศบาลต าบลซบัสมอ
ทอด งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้500,000 บาท  
ร ว ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ต ั้ ง ไ ว้  4,073,000 บ า ท 

(สีล่า้นเจ็ดหมืน่สามพนับาทถว้น)  
          จึ ง ข อ เ ส น อ ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ับ ส ม อ ท อ ด 

เพือ่พจิารณาอนุมตัติอ่ไป      

นายวรพงษ์  กอสูงเนิน  

 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย  

ประธานสภา ฯ   ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอเชิญครบั 

นายวนิยั  วงศ์ศิลา   เรียนทา่นประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกทา่น   ผม 

นายวนิยั วงศ์ศลิา เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภาฯ  ขอช้ีแจงระเบียบ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ทีป่ระชุมไดร้บัทราบ       

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการร ับเงิน 

การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ  
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นายวนิยั  วงศ์ศิลา  ก า ร เ ก็ บ ร ั ก ษ า 

เงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2547 

เลขานุการสภา ฯ  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 

การกนัเงนิ ขอ้ 59 “      

ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

ย ั ง มิ ไ ด้ ก่ อ ห น้ี ผู ก พ ั น 

แต่ มี ค ว ามจ า เ ป็นจ ะต้ อ ง ใช้ จ่ า ย เ งินนั้ นต่ อ ไปอี ก 

ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ร า ย ง า น  

ขออนุมตัิกนัเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 

หน่ึงปี...”  

น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  

ได้เสนอญตัตขิอกนัเงนิรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ทีด่นิแ

ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  ก ร ณี ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ห น้ี ผู ก พ ั น 

จงึเป็นอ านาจของสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอดครบั 



นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอก ันเงิน  

กรณียงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ านวน  ประธานสภา ฯ   6   โครงก าร  

จะพจิารณาทีละโครงการนะครบั 

4.2.1 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยรา้นลาบเชิงดอย 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ต ั้ ง ไ ว้  2 5 7 , 0 0 0  บ า ท 

โ อ น ต ั้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม่  

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 

ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป ก า ร 

ตามมติการประชุมสภาเทศบาลต าบล  ซ ับสมอทอด 

สมยัสามญั สมยัที ่3 คร ัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2565  เมือ่วนัที ่

9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีสมาชิกสภาท่านใดจะ สอบถาม 

ขอเชิญครบั ไมม่ีนะครบั ถา้ไมม่ีจะขอมมตทิีป่ระชุมนะครบั 

ขณะน้ี        มีสมาชิกสภาอยูใ่นทีป่ระชุม จ านวน  12 ทา่น   

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั  

มติที่ประชุม       มีมตเิห็นชอบ 11  เสียง     

ไมเ่ห็นชอบ    -     เสียง     

งดออกเสียง   1    เสียง                         

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  4 . 2 . 2  โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  ค ส ล . 

พรอ้มรางระบายน ้า ซอยกิจมงคล 2   

ประธานสภา ฯ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ต ั้ ง ไ ว้  1 , 5 6 6 , 0 0 0  บ า ท 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานก่อสร้าง 

ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 

ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป ก า ร            

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครบั ไม่มีนะครบั 

ถ้ า ไ ม่ มี จ ะ ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม น ะ ค ร ั บ 

ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน   

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม       มีมตเิห็นชอบ 11  เสียง      

ไมเ่ห็นชอบ     -    เสียง      

     งดออกเสียง   1    เสียง                  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   4.2.3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรงัหรือหินคลุก 

ซอยเทศบาล 20/2 (ซอยข้าง 

ประธานสภา ฯ  ร้ า นกระจก )   งบประมาณต ั้ ง ไว้  800 ,000  บาท 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและ    
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นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   การโยธา งานกอ่สรา้ง งบลงทุน คา่ทีด่นิ และสิง่กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ     

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครบั ไม่มีนะครบั 

ถ้ า ไ ม่ มี จ ะ ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม      น ะ ค ร ั บ 

ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน 

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม       มีมตเิห็นชอบ 11  เสียง     

ไมเ่ห็นชอบ     -    เสียง     

งดออกเสียง   1    เสียง                  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   4 . 2 . 4 

โครงการก่อสรา้งอาคารผู้สูงอายุเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 

ประธานสภา ฯ  ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ต ั้ ง ไ ว้  8 0 0 , 0 0 0  บ า ท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           งานก่อสรา้ง 

ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 

ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป ก า ร             

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามอะไรก่อนไหมครบั 

ถ้ า ไ ม่ มี ก็ จ ะ ข อ ม ติ น ะ ค ร ั บ  มี ไ ห ม ค ร ั บ 

ครบัเชิญทา่นชยัวุฒคิรบั 

นายชยัวุฒ ิลวพิมล   คร ับ  เ รี ย นท่ า นประธ านสภาที่ เ ค า รพ 

กระผมนายชยัวุฒ ิลวพมิล สมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 สภาเทศบาลเขต  1 

กระผมและสมาชิกทราบดีวา่ ทางสมาชิกชมรมผูสู้งอายุมีความ 

ประสงค์และตอ้งการทีจ่ะมีอาคารผู้สูงอายุไวป้ระกอบกิจกร

ร ม ข อ ง ท า ง ช ม ร ม 

เพราะสมาชิกไดเ้ดนิทางไปศกึษาดูงานทีน่าเฉลียงและหล่ม

ส ัก  ซึ่ ง ก็ท ั้ง  2  ที่น ั้น เขา ก็ มีอาคารที่สวยงามและดี  

ทางกระผมก็มีความเห็นวา่ทางเทศบาลเราก็ควรจะมีไวใ้ห้ส

ม า ชิ ก ไ ด้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ร ร ม 

ทีน้ี่ในโครงการขอกนัเงนิของโครงการกอ่สรา้งอาคารผูส้งูอ

ายุ เทศบาลต าบลซ ับสมอทอด ในงบ 800 ,000 บาท 

ก ร ะ ผ ม แ ล ะ ส ม า ชิ ก เ สี ย ง ส่ ว น ใ ห ญ่  

คิดว่าการขอกนัเงินโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ 

ถา้ขอกนัเงนิไวแ้ลว้ก็ 



    ไ ม่ รู้ ว่ า จ ะ ไ ด้ ส ร้ า ง เ มื่ อ ไ ห ร่  

ไมรู่ว้า่จะไดส้รา้งปีไหนเพราะวา่เอกสารทีด่นิยงัไม่เรียบรอ้ย 

ท า ง ว ั ด ก็ ย ั ง ไ ม่ เ รี ย บ ร้ อ ย 

ถ้ากนัเงนิไวก็้ไม่รูจ้ะสรา้งปีไหนเมือ่ไหร่อยา่งไรเป็นไปได้

ไหมครบัผมขอเสนอทางคณะผูบ้รหิารไดท้ าการปรบัแผนโ

ค ร ง ก า ร ขึ้ น ม า ใ ห ม่ แ ล้ ว     

ข อ ใ ห้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม จ า ก ส ภ า น ะ ค ร ั บ 

เ พื่ อ ไ ป ท า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร ผู้ สู ง อ า ยุ  

ต ร ง ที่ จุ ด ศู น ย์ ฝึ ก อ า ชี พ 

ซึง่ตรงนัน้เหมาะสมแลว้ก็สามารถทีจ่ะขอสภาขอใช้เงนิสะส

ม ไ ด้ ภ า ย ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ปี  2 5 6 6  น ะ ค ร ับ 

ใ น เ ดื อ น กุ ม ภ า พ ั น ธ์  

แลว้เมือ่สภาอนุมตัผิา่นก็สามารถสรา้งไดเ้ลยครบัไมต่อ้งไป

ร อ  ซึ่ ง ก็ ไ ม่ รู ้ ว่ า จ ะ ไ ด้ ส ร้ า ง ปี ไ ห น น ะ ค ร ั บ          

แลว้ผมก็ไดส้อบถามผูสู้งอายุหลายๆทา่นแลว้บอกวา่ตรงศนู

ย์ ฝึ ก อ า ชี พ เ ห ม า ะ ส ม     

ทีจ่ะสรา้งอาคารผูสู้งอายุผมก็ใหข้อ้คดิไวป้ระมาณน้ีครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ครบั ขอบคุณครบั เชิญผู้บริหารครบั เชิญ 

ช้ีแจงไปกอ่นและอภปิรายกนั 

ประธานสภา ฯ   กอ่นกอ่นทีเ่ราจะลงมต ิ
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นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล  

 เรียนทา่นประธานทีเ่คารพและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิีเ่คารพเมือ่สกัครูท่า่นนาย

กเทศมนตรี ฯ  สม า ชิ ก ไ ด้ พู ด น ะ คื อ ไ ม่ ไ ด้ ดู ห ล ัก ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง 

คือเสนอในทีป่ระชุมสภาบอกวา่        

ไ ม่ ข อ ก ั น เ งิ น จ ะ ไ ป ใ ห้ จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม 

การจ่ายขาดเงินสะสมไปสร้างอาคารไม่ได้   นะครบั 

คื อ ท่ า น ต้ อ ง รู้ ร ะ เ บี ย บ ด้ ว ย น ะ ค ร ั บ 

คือทา่นมาพูดวา่ไมใ่หก้นัเงนิใหไ้ปจา่ยขาดเงนิสะสมมนัไม่

สามารถท าได้  น่ีผมเรียนให้สภาร ับทราบนะคร ับ 2 

คือที่ดินแปลงน้ีเราอยูใ่นระหว่างประสานงานกบัหน่วยงาน

ที่ดูแลอยู ่คือมนัยงัไม่เรียบรอ้ย เราก็จึงท าการขอกนัเงนิไว้ 

ก า ร ก ั น เ งิ น น้ี ม ั น มี ร ะ ย ะ เ ว ล า  1  ปี น ะ ค ร ั บ 

คือเราสามารถทีจ่ะประสานงานหน่วยงานมาดูแลทีด่นิน้ีเรีย



บร้อ ย  เ ร า ก็ ส าม า รถก่ อ ส ร้ า ง ได้ เ ล ย     น ะค ร ับ 

ก็เรียนใหส้ภารบัทราบ 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน    ครบั ขอบคุณครบั ครบัเชิญทา่นรองครบั 

ประธานสภา ฯ 

นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสริฐศรี เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า แ ล ะ ส ม า ชิ ก 

พื้นทีข่องวดัใตท้ีเ่ราเห็นอยูบ่างสว่น  รองนายกเทศมนตรี ฯ 

 ออกโฉนดแลว้เป็นทีค่รอบครองของวดั แตอี่กสว่นหน่ึงยงัเป็นสว่นของโบสถ์ 

ย า ว ไ ป ถึ ง เ ม รุ  

ตวัน้ียงัไม่มีเอกสารสิทธิใ์นโฉนดระบุว่าเป็นที่สาธารณะ 

แ ต่ ย ั ง ไ ม่ มี ใ ค ร ค ร อ บ ค ร อ ง ช ั ด เ จ น 

รายละเอียดตรงน้ีเราไดข้อใหท้างป่าไมเ้ขา้มาจบัพกิดัใหแ้ล้

ว      

แลว้เดีย๋วใหท้างวดัท าหนงัสือยืน่ไปทางจงัหวดัผา่นอ าเภอยื่

นไปจงัหวดั ว่าขอที่ดินตรงน้ีให้เป็นที่ครอบครองของวดั 

แ ต่ ที น้ี ท า ง เ จ้ า อ า ว า ส ไ ป ป ร ะ ชุ ม 

ซึ่งพรุ่งน้ีก็จะไปพบท่านเจ้าอาวาส ในรายละเอียดตรงน้ี 

ยงัไงก็ฝากทางสมาชิกดตูามความเหมาะสมทา่นเห็นเป็นแบ

บ ไ ห น ก็ ล อ ง พิ จ า ร ณ า ดู  

แต่คาดว่ารายละเอียดในการท าเอกสารตรงน้ีไม่นาน 

เพราะเดีย๋วเราจะผา่นทางอ าเภอ แลว้ก็ใหจ้งัหวดัดว้ยนะคะ 

เพราะวา่วดักบัประชาชนตอ้งรว่มกนัอยูแ่ลว้ ขอบคุณคะ่ 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ค ร ั บ  ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง น ะ ค ร ั บ 

เทา่ทีผ่มไดเ้ห็นความตอ้งการของพีน้่อง 

ประธานสภา ฯ ป ร ะ ช า ช น อ ย่ า ง ที่ ท่ า น น า ย ก ไ ด้ แ จ้ ง ม า 

ข ัน้ตอนทีเ่ราจะขอเอกสารสทิธิท์ี่ไดม้าข ัน้ตอนไมง่า่ยนะคร ั

บ  ด ัง นั้ น ถ้ า เ อ ก ส า ร สิ ท ธิ ์ เ ร า ย ัง ไ ม่ ไ ด้ จ ริ ง แ ล้ ว 

ถ้ า อ ย าก จ ะขอก ัน ไว้ ม ัน       ก็ ไม่ ไ ด้ ส ร้ า ง ส ัก ที  

แต่จะท าให้ได้สร้างหมายถึงว่าโครงการ 2 โครงการ 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุกบัโครงการปรบัปรุงศูนย์ฝึก 

น่ี ป ล่ อ ย ตกน ะคร ับ  ไม่ ไ ด้ ข อ จ่ า ยข าด  เ ดี๋ ย วก่ อน 

ฟงัผมกอ่นนะครบัวา่ เราไมไ่ดข้อจา่ยขาดเลยตอนน้ี เราท า 

2 โครงการน้ีเพราะถึงอย่างไร ถ้ายงัไงแล้วโครงการ 2 

โครงการน้ีมนัท าไม่ได้ ก็ขอปล่อยตก      ไม่ต้องกนั 

พอเสร็จแล้วปีหน้า ปี  2566 นะคร ับ ก็ เปลี่ยนแผน 

แ ก้ ไ ข ใ ห้ เ ป๊ ะ แ ล้ ว ก็ ข อ ส ภ า ไ ด้ อี ก ที  

ก็สามารถท าได้เลยในปีหน้า ปีหน้าสมยัสามญัสมยัแรก 



ส า ม า ร ถ      ที่ จ ะ ส ร้ า ง อ า ค า ร ไ ด้ เ ล ย 

เป็นอาคารปรบัปรุงศูนย์ฝึก ท าเป็นอาคารให้กบัผู้สูงอายุ    

ไดท้ ากจิกรรมกนั น่ีคือเป็นแนวทางของสภา 

/นายทวีศกัดิ.์.. 
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นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล   ข อ อ นุ ญ า ต น ะ ค ร ั บ 

หน้าทีน้ี่ไมใ่ช่ประธานสภาเป็นผูช้ี้น านะครบั คือระเบียบนายกเทศมนตรี ฯ  

 ของประธานสภาตอ้งนั่งเป็นกลางนะครบั ไมใ่ช่มาช้ีน าใหส้ภาวา่จะตอ้งใหท้ าอยา่ง  

นู้ น อ ย่ า ง น้ี น ะ ค ร ั บ  ผ ม ข อ ป ร ะ ท้ ว ง น ะ ค ร ั บ 

คือจะต้องเป็นผูถ้ามใหท้างสมาชิกเป็น     ผู้ช้ีแจงหรือตอบ 

ไ ม่ ใ ช่ ป ร ะ ธ า น เ ป็ น ผู้ ช้ี น า น ะ ค ร ั บ 

ท่ า น ป ร ะ ธ า น เ ป็ น ค น ก ล า ง น ะ ค ร ั บ 

ก็ขอใหท้า่นประธานท าตวัเป็นกลางไมใ่ช่มาอภปิรายช้ีน าท

า ง ท ั้ ง ห ม ด น ะ ค ร ับ           ก็ ก ร า บ เ รี ย น ค ร ับ 

คือผมเห็นว่าการที่เรากนัเงินไว้มนัไม่เสียประโยชน์  

แ ต่ ถ้ า ท่ า น     ไ ม่ ก ั น เ งิ น ม ั น ก็ ต ก ไ ป เ ฉ ย ๆ 

โดยไม่ได้ท าอะไรครบัเป็นเงนิสะสมไปแตถ่า้เรากนัเงนิไว้  

เ ร า ย ั ง มี  

ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานทีท่ีด่นิเสร็จภายในระยะเ

วลา                 เ รา ก็สามารถด า เ นินการได้ เลย 

แต่ ถ้ า บ อก ว่ า ไม่ ก ัน ปล่ อ ย ตก ไป  ปี  พ . ศ .  2566           

เราก็ยงัไม่ได้ต ั้งแผนไว้นะครบั ผมก็ต้องขออนุญาต 

ประธานไมม่ีสทิธทิีจ่ะช้ีน า      ในสภานะครบั ครบั  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ขอบคุณครบั 

ประธานสภา ฯ 

นายเมี้ยน กิริยา  ผ ม ข อ ป ร ะ ท้ ว ง ป ร ะ ธ า น ค ร ั บ 

ระหวา่งทีป่ระธานพูดอยูป่ลอ่ยใหผู้บ้รหิาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ห รื อ ส ม า ชิ ก ไ ด้ พู ด แ ท ร ก ขึ้ น ม า ค ร ั บ 

ขอประทว้งประธานนะครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ครบั ขอบคุณครบั เดีย๋วนะครบั ผมขออนุญาตอยา่งน้ี 

ประธานสภา ฯ 

นายเมี้ยน กิริยา  คือในเมือ่ทีป่ระธานพูดอยู ่อยา่ใหม้ีคนพูดซ า้มาครบั 



สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล   ค ร ั บ 

แตว่า่ทา่นประธานไมไ่ดว้างตวัเป็นกลางน่ีครบั คือมาช้ีน าใหส้มาชิก 

นายกเทศมนตรี ฯ  ไดอ้ยา่งไร ขออนุญาตอยา่งน้ีครบั 

ขออนุญาตทา่นนายกครบั เราคุยกนัเพือ่ประโยชน์ 

ของพีน้่องประชาชน 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน    ค ร ับ  จ ริ ง ๆ ก็ น่ า จ ะ รู้ เ รื่ อ ง ก ัน น ะ ค ร ับ 

ผมก็พูดแคว่า่ เห็นวา่โดยสว่นตวั  

ประธานสภา ฯ     เ ร า พู ด อ ย่ า ง น้ี  ไ ม่ ไ ด้ ว่ า ต้ อ ง มี ม ติ ใ ห้ ไ ม่ ใ ห้  

ง ั้ น ข อ อ ภ ัย อ ะ ไ ร ที่ ผ ม ผิ ด ไ ป ผ ม ข อ อ ภ ัย น ะ ค ร ับ 

แตท่า่นตอ้งพยายามตอ้งฟงัผมกอ่นดว้ย อะ่เชิญ 

นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล   ไม่ใช่ครบั ประธานต้องเป็นผู้ให้สมาชิกพูด 

ไมใ่ช่ประธานเป็นผูก้ลา่วน า 

นายกเทศมนตรี ฯ   ว่าต้องท าอย่างนู้นอย่างน้ีถือว่าไม่เป็นกลางนะครบั 

ระเบียบมนัมีอยูน่ะครบั  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ให้ท่านพูดไป พูด เลยคร ับ พูดไปเรื่อยๆ 

พูดตอ่ครบั  

ประธานสภา ฯ 
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นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล   ก็บอกแคน้ี่แหละครบั 

นายกเทศมนตรี ฯ   

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ค ร ั บ  ข อ บ คุ ณ ค ร ั บ  ท่ า นว สิ ษ ฐ์ เ ว ส

 วเิศษกุลพรหม เชิญครบั 

ประธานสภา ฯ 

นายวสิษฐ์เวส  วิเศษกุลพรหม  ผ ม ว สิ ษ ฐ์ เ ว ส   วิ เ ศ ษ กุ ล พ ร ห ม 

สม าชิ ก สภา เทศบ าล  เ ข ต  2  ข อประท้ ว ง สม าชิ ก สภ า เ ทศบา ล  เ ข ต  2 

 ท่ า น ป ร ะ ธ า น น ะ ค ร ั บ  ถ้ า ท่ า น ป ร ะ ธ า น อ ย า ก จ ะ อ ภิ ป ร า ย 

ผมขออนุญาตใหท้า่นรอง 

ขึน้เป็นประธานแทนครบั ขอบคุณครบั 



นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ครบั ขอบคุณครบั ผมต้องขอนุญาตลงไป 

อภปิรายดา้นลา่งครบั  

ประธานสภา ฯ คร ับ  ขอบคุณคร ับ  ผมขอมอบท่านค ารณ คงกล ั่นดี  

รองประธานสภา ท าหน้าทีป่ระธานครบั 

นายค ารณ คงกล ั่นดี  ครบั เชิญทา่นวรพงษ์ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ครบัท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวรพงษ์ 

กอสูงเนิน สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เ ท ศ บ า ล  เ ข ต  1 

ผมก็จะขออภิปรายเกีย่วกบัโครงการกอ่สรา้งอาคารผูสู้งอา

ยุของเทศบาลต าบลซบัสมอทอดแล้วก็โครงการศูนย์ฝึกอาชี

พ  ต า ม ที่ ผู้ บ ริ ห า ร เ ส น อ ใ ห้ ก ั น เ งิ น ต ั ว น้ี  

ผมได้มีความเห็นว่าโครงการน่ี ถ้าเรากนัเงินแล้วนะครบั 

แ ล้ ว เ ร า ส า ม า ร ถ    ที่ จ ะ ท า ไ ด้  เ พ ร า ะ  1 

เอกสารสิทธิ ์ที่เราขอจากทางวดั ก็ยงัไม่ได้มานะครบั 

แต่ความต้องการของชุมชนผู้สูงอายุเขาอยากจะได้แล้ว 

ผมก็เลยมีแนวคดิวา่ 2 โครงการน้ีใหป้ลอ่ยตกลงไปนะครบั 

แล้วทีน้ีทางผู้บริหารน่ีได้ท าญตัติเข้ามาใหม่ในปี 66 สมยั 

สามญัคร ัง้ที ่1 เอาเข้ามาไดเ้ลยครบั สภาไม่ขดัขอ้งนะครบั 

จ า ก  2  โ ค ร ง ก า ร น้ี  โ ค ร ง ก า ร ที่  1 

คือโครงการกอ่สรา้งอาคารผูสู้งอายุ งบประมาณ 800,000 

บาท โครงการศูนย์ฝึกอาชีพของเทศบาล 500,000 บาท 

ร ว ม แ ล้ ว  1 ,300,000 บ า ท  1 ,300,000  

น่ีย ังไม่พอท านะคร ับ จากที่ เราไปดูงานที่นาเฉลียง 

ผมถามท่านนายกนะคร ับ ท่านทราบไหมเท่ าไหร่  

โ ด ย ท่ า น น า ย ก ก็ พ า เ ร า ไ ป ที่ เ ร า ไ ป ดู ง า น ก ั น 

ท่านบอกว่า1,600,000 ได้แค่น้ี แต่ตวัท่านได้เติมให้อีก 

3 0 0 ,000 ถึ ง  ส ม บู ร ณ์ แ บ บ น้ี        

ก็ เ ล ย เ ป็ น แ น ว คิ ด ข อ ง พ ว ก เ ร า ว่ า 

เ ร า อ ย า ก ใ ห้ มี อ า ค า ร ผู้ สู ง อ า ยุ ไ ว ๆ 

เ พ ร า ะ ม ั น เ ป็ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ข า 

เพราะทีเ่ราไปดูงานทีผ่า่นมาทีเ่ราไปดูงานมา นายกประชา 

เ มื่ อ เ ร า ไ ป ดู ง า น เ ข า ม า ใ ช่ ไ ห ม ค ร ั บ 

เ ข า ก็ บ อ ก ว่ า อ ย า ก จ ะ ม าห า เ ร า บ้ า ง  ผ ม ก็ ส ะ กิ ด    

ก ับท่านนายกประชาว่าท่านคร ับ อาคารผมย ังไม่มี  

เขาก็บอกเหรอเขาไม่ เ ชื่ อว่า เราไม่มีอาคารผู้สู งอายุ  

ผมก็มีแนวคดิอยา่งน้ีนะครบัวา่ 2 โครงการน้ี 1,300,000       
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นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ป ล่ อ ย ต ก ล ง ไ ป  พ อ ช่ ว ง ร ะ ย ะ 

ช่วงน้ีรอถงึสมยัสามญัคร ัง้ที ่1 ใหท้าง ผอ. กองช่างท า  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เขียนแบบขึน้มาใหมเ่ลย งบ 1, 3 0 0 , 0 0 0 

ไมพ่อเราก็เตมิไป เพราะของนาเฉลียง     น่ีมนั1,600,000 

มีนายกเตมิใหไ้ปเป็น 1, 9 0 0 , 0 0 0 

ไดอ้าคารสวยอยา่งนัน้เลย   

เราถงึมีแนวคดิอยา่งน้ีไงครบัเพราะฉะนัน้อยากใหท้ าใหท้า

งผูบ้รหิารไดท้ าอยา่งน้ีเพือ่ปรบัตก 

พอถงึเวลาก็ใหท้างผูบ้รหิารไดเ้สนอโครงการเขา้มา 

สภาไมข่ดัขอ้งแน่นอน ไดท้ าแน่ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี พ.ศ 

2566 ไดท้ าแน่ ถา้ท าตามสภานะครบั ถา้ท าตามน้ี 

นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสริฐศรี เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า แ ล ะ ส ม า ชิ ก 

ดฉินันางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสรฐิศรี  

รองนายกเทศมนตรี ฯ ร อ ง น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ต า บ ล ซ ั บ ส ม อ ท อ ด 

ตามแนวคดิทีท่า่นวรพงษ์ ช้ีแจงมา             ก็เป็นแนวคดิทีด่ ี

ถ้าจะท าอาคารเร็วๆ น่ีดี แต่ในรายละเอียดตรงน้ีเอกสารน่ี                 

เ ร า จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ไ ว  ค า ด ว่ า ไ ม่ ช้ า 

อาจจะเดือนนึงหรือไม่ เกิน น้ี  แต่จะเร่งให้ เ ร็วที่สุด 

แ ล้ ว ต ร ง น้ี ที่ อ อ ก ม า จ ะ อ อ ก ม า เ ป็ น ผ ั ง 

อ า ค า ร ผู้ สู ง อ า ยุ ก็ จ ะ ไ ด้ เ ต็ ม รู ป แ บ บ      

และใช้ประโยชน์ให้คุ้ม  อ ัน น้ี เ ป็นแนวคิดที่ดีนะคะ 

ที่ บ อ ก ว่ า โ อ เ ค  ป ร ะ ชุ ม ส า ม ั ญ     ค ร ั้ ง ที่  1 

เ ร า เ ส น อ ม า ไ ด้ อ อ ก แ บ บ แ ล้ ว 

เราจะท าแบบไหนที่ใช้ประโยชน์ได้คุ้ม         วดัก็โอเค 

ได้ใช้สวยงาม ชาวบ้านได้ใช้ อนัน้ีก็โอเค ขอบคุณนะคะ 

ข ัน้ตอนตรงน้ี      ก็แลว้แตส่มาชิกก็พจิารณากนั ขอบคุณคะ่ 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ขอบคุณครบั ขอบคุณท่านรองเป็นอย่างสูง 

ผมขออนุญาตไปท าหน้าทีส่มาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตอ่นะครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  

 ไมรู่ว้า่ชมรมกรรมการชมรมอยูใ่นทีน้ี่หรือเปลา่ ถา้มีอยากจะใหต้บมือ 

ประธานสภา ฯ   ใหก้บัทา่นรองนะครบั 

ไดเ้ห็นแนวคดิทีเ่ป็นแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ใหก้บัพีน้่อง       



ในชมรมผูสู้งอายนุะครบั ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงนะครบั 

นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสริฐศรี ท่ า น ค่ ะ  ข อ อ นุ ญ า ต 

ถา้การประชุมสมยัสามญัคร ัง้ที ่1 ถา้เสนอเขา้มาเรา 

รองนายกเทศมนตรี ฯ จะใช้จ่ายเงินสะสมใช่ไหมคะ ทีน้ีจะรบกวนเรียนถาม 

ผอ.กองคลงั วา่ถา้อาคาร 

ตวัน้ีเราใช้จา่ยขาดเงนิสะสมจะไดห้รือไม ่

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ค ร ับ  ใ ช่ ค ร ับ  ก็ เ ดี๋ ย ว ค่ อ ย ม า ว่ า ก ัน อี ก ที  

ของกระบวนการข ัน้ตอนในสว่นนัน้  

ประธานสภา ฯ นะคร ับ  แต่ ในส่ วน น้ีจะขอมติไปก่อน  ดี ก ว่ าไหม 

เวลาทีเ่ราจะคุยอีกเยอะแยะนะครบั   

นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสริฐศรี โ อ เ ค  อ ั น น้ี ก็ เ ข้ า ใ จ น ะ ค ะ 

แลว้ก็ขอบคุณในแนวทางจะท าใหม้นัดีขอบคุณคะ่ 

รองนายกเทศมนตรี ฯ 
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นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ต่ อ ไ ป เ ล ย น ะ ค ร ั บ 

ผมก็จะขอมตอิยา่งน้ีเลยนะครบั ทีละโครงการนะครบั 

ประธานสภา ฯ  

 ว่าสมาชิกทา่นใดเห็นชอบกบัทางทีผู่บ้รหิารไดเ้สนอขอกนัเงนิในโครงการกอ่

สรา้ง 

อาคารผู้สูงอายุเทศบาล งบประมาณต ัง้ไว้ 800,000บาท 

ขณะน้ีมีสมาชิกสภา    อยู่ในที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน   

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบ  5    เสียง     

ไมเ่ห็นชอบ     6   เสียง        

งดออกเสียง    1   เสียง       

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน            ค ร ับ เ ท่ า ก ับ ว่ า ส ภ า ไ ม่ ใ ห้ ก ัน น ะ ค ร ับ 

ตอ่ไปนะครบัเป็นโครงการ ขอ้ 4.2.5 

ประธานสภา ฯ  



นายวรพงษ์ กอสูงเนิน           4.2.5 โครงการขุดเจาะน ้าบาดาล ขนาด 6 น้ิว 

ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร 

ประธานสภา ฯ พร้อมติดต ัง้เครื่องสูบน ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น ้า ขนาด 1.5 

แรงม้า พรอ้มอุปกรณ์ ชุมชนกลองยาว หมู่ 10 งบประมาณ 

ที่ ต ั้ ง ไ ว้  1 5 0 , 0 0 0  บ า ท 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง             

ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครบั ไม่มีนะครบั 

ถ้ า ไ ม่ มี จ ะ ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม น ะ ค ร ั บ 

ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน       12 ท่าน   

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบ  11   เสียง     

      ไมเ่ห็นชอบ     -     เสียง    

       งดออกเสียง     1   เสียง             

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน 4 . 2 . 6 

โครงการปรบัปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลต าบลซบัสมอทอด  

งบประมาณ 

ประธานสภา ฯ ที่ ต ั้ ง ไ ว้  5 0 0 , 0 0 0  บ า ท 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง          

ง บ ล ง ทุ น 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

มีสมาชิกสภา   ทา่นใดจะสอบถาม ขอเชิญครบั ไมม่ีนะครบั 

ถา้ไมม่ีจะขอมตทิีป่ระชุมนะครบั ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยูใ่น 

ที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน   สมาชิกท่านใดเห็นชอบ    

ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบ     5   เสียง      

      ไมเ่ห็นชอบ        6   เสียง    

       งดออกเสียง      1    เสียง             
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4 . 3 . 

ญตัติขออนุมตัใิช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลต าบลซบัสมอท

อด ประจ าปี   

งบประมาณ พ.ศ. 2565   

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  

 ในวาระน้ีนายกเทศมนตรีต าบลซบัสมอทอดไดเ้สนอญตัตขิออนุม ั

ตใิช้ 

ประธานสภา ฯ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ับ ส ม อ ท อ ด 

ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 5   

ต่อสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด เพื่อเสนอทีป่ระชุมสภาฯ 

พิจารณา  จ านวน  6    โครงการ   เ ป็นจ านวนเงิน  

1 ,6 3 8 ,0 0 0  บ า ท   

ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงญตัตขิออนุมตัใิช้จ่ายเงนิส

ะสม ขอเชิญครบั 

นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด  

กระผมขอเสนอญตัต ิ

นายกเทศมนตรี ฯ ขออนุมตัิใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลซบัสมอทอด  

ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ   พ . ศ .  2 5 6 5 

ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอดเพื่อสภาฯ 

พจิารณาอนุมตั ิดงัน้ี 

หลกัการ 

ขออนุมตัจิากสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอดใช้จ่ายเงนิสะส

ม ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล      ซ ั บ ส ม อ ท อ ด 

เพื่อด าเนินโครงการในการแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นแล

ะตอบสนองความต้องการของประชาชน จ านวน 6 

โ ค ร ง ก า ร   ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย      

ว่ า ด้ วยก ารร ับ เ งิน  ก าร เบิ ก จ่ า ย เ งิน  ก ารฝาก เงิน 

การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบ ับที่  4 )          

พ.ศ. 2561  ขอ้ 89   

    เหตุผล 

เ น่ื อ ง จ าก สภ าพพื้ นที่ เ ทศบ า ลต า บ ลซ ับ สมอทอด  
ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ฝ น   มี พ า ยุ ฝ น ต ก ห นั ก   
จ ะมี ป ริ ม าณน ้ า ม าก ไม่ ส าม า รถ ร ะบ ายน ้ า ได้ท ัน 
แ ล ะ เ กิ ด น ้ า ท่ ว ม บ้ า น เ รื อ น ป ร ะ ช า ช น  
ถนนหนทางและสิ่งสาธารณูปโภคได้รบัความเสียหาย 
ท า ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ร ั บ       ค ว า ม เ ดื อ น ร้ อ น 



เ พื่ อ แก้ ไ ขปัญห าคว าม เ ดื อ ดร้อนขอ งประชาชน 
จึ ง มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ด ัง ก ล่ า ว 
แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ต ั้ ง ง บ ป ร ะ ม าณ เ พื่ อ ก า ร น้ี ไ ว้ จึ ง เ ส น อ   
ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ซ ั บ ส ม อ ท อ ด 
เพือ่พจิารณาอนุมตัใิช้จา่ยเงนิ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสรา้ง งบลงทุน 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

    ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปการ  การโยธา งานก่อสร้าง 

งบลงทุน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

     คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ  

รายละเอียดดงัน้ี 

1.  โครงการปร ับปรุงถนน คสล.  และถนนหินคลุก 
ซอยเทศบาล 29/1  (ซอย    

ต ร ะ กู ล ส า )  ง บ ป ร ะ ม า ณ  5 0 0 , 0 0 0  บ า ท 
ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ นพัฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น        ( พ . ศ . 
25612565)แกไ้ข คร ัง้ที ่7 หน้าที ่1 ขอ้ 1 
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นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล  2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 29 
(ซอยบา้นผูใ้หญม่ี) งบประมาณนายกเทศมนตรี ฯ       1 6 7 , 0 0 0  บ า ท 
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) แกไ้ข คร ัง้    

ที ่7  หน้าที ่2 ขอ้ 2 
3 .  โ ค ร งก า รว า งท่ อ ร ะบ ายน ้ า  ซ อ ย เ ทศบ าล  29 

(ซอยบา้นผูใ้หญม่ี) งบประมาณ 
           348,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 
        คร ัง้ที ่9 พ.ศ.2564 หน้าที ่2 ขอ้ 3 

4. โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. ซอยหลงัแขวงการทาง 
งบประมาณ   

156 ,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ         
คร ัง้ที ่10 หน้า 2  ขอ้ 1  

5. โครงการซ่อมแซมถนน คลส. ซอยโรงฆ่าสตัว์เก่า 
งบประมาณ 223,000 บาท  

ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่10 หน้า 3       
ขอ้ 4  

6. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 1/1 
งบประมาณ 244,000 บาท 



ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่10 หน้า 3     
ขอ้ 3   

  รวม 6 โครงการ เป็นเงนิ 1,638,000 บาท   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน 

การ เบิ กจ่ าย เ งิน  การฝากเงิน  ก า ร เ ก็ บ ร ัก ษ า เ งิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
8 9  ( 3 )  
ใหก้นัเงนิสะสมส ารองจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากรไม่น้อ
ย ก ว่ า ส า ม เ ดื อ น 
และกนัไวอ้ีกรอ้ยละสบิของงบประมาณรายจา่ยประจ าปีนั้น  
เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นก า รบริ ห า ร ง า นแ ละก ร ณี       
ที่มีสาธารณภยัเกดิขึน้ซึ่งเทศบาลต าบลซบัสมอทอดมีงบปร
ะมาณเงนิสะสม         อยูเ่พียงพอ รายละเอียด ดงัน้ี 
- เงนิสะสมตามบญัชีเงนิฝากธนาคารทีน่ าไปใช้ได ้       

        ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564    จ า น ว น 

16,827,713.58  บาท   

      หกั - ส ารองตามระเบียบฯ  

     - ส ารองบุคคล 3 เดือน  จ า น ว น   
6,000,000.00  บาท 
      - ส ารองสาธารณภยั 10 % จ า น ว น   
7,000,000.00  บาท 

- 
คงเหลือเงนิสะสมตามบญัชีเงนิฝากธนาคารทีน่ าไปใ
ช้ไดห้ลงัหกัส ารอง  ตามระเบียบฯ      จ า น ว น   
3,827,713.58  บาท 

  ห ัก    -เงินสะสมที่ได้ร ับอนุม ัติแล้วในปีปัจจุบ ัน (3 
โครงการ)         จ า น ว น    
680,400.00  บาท 

-ถอนคืนเงนิรายรบัขา้มปีงบประมาณ -       
บาท 

   รวมหกั     จ า น ว น    
(680,400.00)  บาท 

      บวก -เงนิสะสมทีเ่หลือจากการอนุมตัหิลงัจาก 
              กอ่หน้ีผูกพนัแลว้   จ า น ว น     

212,400.00 บาท 
-รบัคืนเงนิรายจา่ยขา้มปีงบประมาณ 

      ตกเป็นเงนิสะสม   จ า น ว น     
766,939.41 บาท 



       รวมบวก  จ านวน     979,339.41  
บาท 
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นายทวีศกัดิ ์อนิทรานุกูล 
 คงเหลือเงนิสะสมตามบญัชีเงนิฝากธนาคารทีน่ าไปใช้ไดจ้ านวน  

นายกเทศมนตรี ฯ                  4,126,652.99 
บาทจงึขอเสนอสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด เพือ่พจิารณา 

อนุมตัติอ่ไป 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด ช้ีแจงระเบียบ  
ประธานสภา ฯ   กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอเชิญครบั  

นายวินยั วงศ์ศิลา   เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ 

สมาชิกสภาฯทุกทา่นผมนายวนิยั วงศ์ศลิา 

เ ลข า นุการสภา  ฯ                    เ ลขา นุการสภาฯ   ขอ ช้ีแจงระ เบียบ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ทีป่ระชุมไดร้บัทราบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการร ับเงิน 

การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ  

การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบ ับที่  4  )  พ.ศ. 2561 ข้อ  89 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 

โดยไดร้บัอนุมตัจิากสภาทอ้งถิน่ภายใตเ้งือ่นไข ดงัตอ่ไปน้ี 

( 1 ) 

ให้กระท าไดเ้ฉพาะกจิการซึง่อยูใ่นอ านาจหน้าทีข่อง

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 

ซึ่ ง เ กี่ ย ว ก ั บ ด้ า น บ ริ ก า ร ชุ ม ช น 

หรือกจิการทีเ่ป็นการเพิม่พูนรายไดข้ององค์กรปกคร

องส่วนท้องถิ่น  ห รือกิจการที่จ ัดท า เพื่อบ าบ ัด   

ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ท ั้ ง น้ี  

ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรส่วนท้องถิ่น 

หรือตามทีก่ฎหมายก าหนด 

( 2 ) 

ได้ส่งเงนิสมทบกองทุนสง่เสริมกจิการขององค์กรปก

ครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะประเภทตามระเบียบแลว้ 

     ( 3 ) 

ใหก้นัเงนิสะสมส ารองจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยดา้นบุคลากรไมน้่อยกวา่สาม 



เดือนและกนัไวอ้ีกรอ้ยละสิบของงบประมาณรายจ่าย

ป ร ะ จ า ปี นั้ น 

เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีทีม่ีสาธ

ารณภยั 

(4 )  เมื่อได้ร ับอนุม ัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งด าเนินการกอ่หน้ีผูก

พนัให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป 

หากไมด่ าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให้การใ

ช้จา่ยเงนิสะสมนัน้  เป็นอนัพบัไป 

ท ัง้น้ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม 

โดยค านึงถงึฐานะ 

การ เงินการคล ังขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น 

และเสถียรภาพในระยะยาวครบัผม 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน ค ร ั บ ข อ บ คุ ณ ค ร ั บ 

นายกเทศมนตรีไดเ้สนอญตัตขิออนุมตัใิช้ 

ประธานสภา ฯ                      จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

จ านวน 6 โครงการ  เราจะพิจารณาทีละโครงการนะครบั 

เชิญทา่นณฐัพล ครบั 
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นายณฐัพล อินทรานุกูล เ รี ย นท่ านประธ านสภาคร ับ  ผมน ายณัฐพล 

อนิทรานุกูล สมาชิก 

ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล เ ข ต  2         ส ภ า เ ท ศ บ า ล เ ข ต  2  น ะ ค ร ับ 

ผมจะขอเสนอทา่นประธานนะครบั เรือ่งลงมต ิ           

ผมอยากใหบ้นัทกึผลการลงมตเิป็นรายบุคคลวา่เห็นชอบมที่

านใดบา้ง ไมเ่ห็นชอบ        

มี ท่ า น ใ ด บ้ า ง  แ ย ก เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล 

ใ น บ ั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ด้ ว ย ค ร ั บ 

คื อ ใ น บ ั น ทึ ก ป ก ติ เ ป็ น เ ห็ น ช อ บ กี่ ค น 

ทีน้ีผมอยากจะแยกเป็นรายคนด้วย  ชื่ออะไรบ้างเห็นชอบ        

ใครบา้งเห็นชอบใครบา้งไมเ่ห็นชอบ ประมาณนัน้ครบั 



นายวรพงษ์ กอสูงเนิน ต า ม ที่ ท่ า น ณั ฐ พ ล ไ ด้ เ ส น อ ม า น ะ ค ร ั บ 

ก็ตอ้งขออนุญาตถามเจา้หน้าทีว่า่จะ 

ประธานสภา ฯ                      ท าไดอ้ยา่งไรบา้งนะครบั เชิญทา่นเม้ียนครบั 

นายเมี้ยน กิริยา   

 เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอดและผูน้ าชุมชน 

ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  เ ข ต  1        

ทีไ่ดม้าเขา้รว่มรบัฟงัในการประชุมสภาในวนัน้ีนะครบั ครบัโครงการทีผู่บ้รหิารได้ 

น า เ ข้ า ม า นั้ น 

มนัเป็นความเดือดรอ้นของพีน้่องประชาชนทกุคนนะครบั รวมท ัง้ 

โครงการที่ เราผ่านสภาไปแล้วนั้น แต่ก็ย ังไม่ได้ท า 

ว ั น น้ี ผ ม ข อ ช้ี แ จ ง น ะ ค ร ั บ ว่ า 

เหตุผลทีเ่สียงสว่นมากในสภามีมตไิมเ่ห็นชอบกบัญตัตกิบัผู้

บรหิารเสนอเขา้มานัน้  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  เดี๋ยวครบัท่านเมี้ยนครบั ขออนุญาตท่านเมี้ยนครบั 

เดีย๋วเรายงั 

ประธานสภา ฯ                         ไม่มีมติ เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก่อนนะครบั 

เดีย๋วใหผ้มท าหน้าทีต่อ่ไปกอ่น  

    เ ดี๋ ย ว ผ ม ใ ห้ อ ภิ ป ร า ย ค ร ั บ 

ครบัผมจะขออนุญาตเลยนะครบัวา่ในการขอจา่ย    

 ขาดทีท่างผูบ้รหิารเสนอเขา้มานะครบั ในขอ้ 4.3.1 

4.3.1 โครงการปรบัปรุงถนน คสล. และถนนหนิคลุก 

ซอยเทศบาล 29/1 (ซอยตระกูลสา) งบประมาณ 500,000 

บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ       สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 

ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่                   

(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร ั้งที่  7 หน้าที่  1 ข้อ 1 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครบั ไม่มีนะครบั 

ถ้ า ไ ม่ มี จ ะ ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม น ะ ค ร ั บ 

ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน   

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ   ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบ   5   เสียง      

      ไมเ่ห็นชอบ     6   เสียง     

       งดออกเสียง    1   เสียง                  
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นายวรพงษ์  กอสูงเนิน   4 . 3 . 2  โ ค ร งก า รซ่ อมแซมถนน  คสล . 

ซอยเทศบาล 29 (ซอยบ้านผู้ใหญ่มี)ประธานสภา ฯ   ง บ ป ร ะ ม าณ 

167,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน 

ก่ อ ส ร้ า ง  ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 

ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร ั้งที่  7 หน้าที่  2 ข้อ 2 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครบั ไม่มีนะครบั 

ถ้ า ไ ม่ มี จ ะ ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม น ะ ค ร ั บ 

ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน     12 ท่าน 

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม       มีมตเิห็นชอบ   5   เสียง      

      ไมเ่ห็นชอบ     6   เสียง     

       งดออกเสียง    1   เสียง                  

4.3.3 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยเทศบาล 29 

( ซอยบ้ านผู้ ใ หญ่ มี ) งบประมาณ 348 ,000  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้า ง      

ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 

ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่9    พ.ศ.2564 หน้าที ่

2 ข้อ 3       มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครบั 

ไ ม่ มี น ะ ค ร ับ  ถ้ า ไ ม่ มี จ ะ ข อมติ ที่ ป ร ะ ชุ มน ะ ค ร ับ 

ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยู่ใน    ที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน   

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบ   5   เสียง      

      ไมเ่ห็นชอบ     6   เสียง     

       งดออกเสียง    1   เสียง                  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน 4 . 3 . 4  โ ค ร ง ก า รก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ เ ห ลี่ ย ม  ค ส ล . 

ซอยหลงัแขวงการทาง  

ป ร ะ ธ าน ส ภ า  ฯ                       ง บ ป ร ะ ม าณ  1 5 6 , 0 0 0  บ า ท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง      



ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ ปรากฏในแผนพฒันา 

ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่10 หน้า 2 ขอ้ 
1   มี สมาชิ ก สภาท่ านใดจะสอบถาม  ขอ เชิญคร ับ 
ไ ม่ มี น ะ ค ร ับ  ถ้ า ไ ม่ มี จ ะ ข อมติ ที่ ป ร ะ ชุ มน ะ ค ร ับ 
ขณะน้ีมีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน 
สมาชิก  ทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั   

มติที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบ   11   เสียง      

      ไมเ่ห็นชอบ     -      เสียง     

       งดออกเสียง    1     เสียง                  
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นายวรพงษ์ กอสูงเนิน 4 . 3 . 5  โ ค ร ง ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ถ น น  ค ล ส . 

ซอยโรงฆ่าสตัว์เก่า งบประมาณ  

ประธานสภา ฯ                      223,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้ง งบลงทุน           

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร ั้งที่ 10 หน้า 3 ข้อ 4 

มีสมาชิกสภาท่านใด         จะสอบถาม ขอเชิญครบั 

ไม่มีนะครบั ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครบั  ขณะน้ี       

มี ส ม าชิ ก สภ าอยู่ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม  จ า น วน   12  ท่ าน   

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบ   5   เสียง      

      ไมเ่ห็นชอบ     6   เสียง     

       งดออกเสียง    1   เสียง                  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน 4.3.6 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 

1/1 งบประมาณ  

ประธานสภา ฯ                      244,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้ง งบลงทุน คา่ทีด่นิ 

แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป ก า ร 

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ 



คร ัง้ที่ 10 หน้า 3 ข้อ 3  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม 

ขอเชิญครบั ไม่มีนะครบั ถ้าไม่มีจะขอมติทีป่ระชุมนะครบั 

ขณะน้ี  มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จ านวน  12 ท่าน   

สมาชิกทา่นใดเห็นชอบ ขอมตคิรบั 

มติที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบ   11   เสียง       

  ไมเ่ห็นชอบ     -      เสียง      

   งดออกเสียง    1     เสียง       

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ต่อไประเบียบวาระที่  5 นะคร ับเรื่องอื่นๆ 
มีไหมครบั ถา้มีเชิญครบั 
ประธานสภา ฯ   เชิญทา่นเลขาครบั 

นายวินยั วงศ์ศิลา ค ร ับ  ข อ อ นุ ญ า ต เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า 

ทา่นสมาชิกสภาผูท้รง 

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า  ฯ                    เ กี ย ร ติ ทุ ก ท่ า น น ะ ค ร ั บ 

ทีส่มาชิกสภาไดส้อบถามในเรือ่งของการบนัทกึรายงานการ 

ป ร ะ ชุ ม น ะ ค ร ั บ 

ผมในฐานะเลขานุการสภานะครบัจะตอ้งไปจดั

ท าการบนัทกึรายงาน 

การประชุม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของสมาชิกสภา 

ผมอยากจะสอบถามทุกทา่น 

นะครบั โดยปกตแิลว้การลงมตก็ิคือเสียงขา้งมาก  
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นายวิน ัย  ว งศ์ ศิ ล า                    โดยการยก มือพ้นศีรษะห รือยืนขึ้น 

แตถ่า้กรณีจะเป็นอยา่งอืน่ ก็ควรปรกึษา 

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า  ฯ                    ก ั น ใ น ส ภ า 

ในกรณีทีท่า่นสมาชิกสภาไดเ้สนอใหเ้ขียนรายชื่อ แตล่ะทา่นแตล่ะเสียง 

ผม จึ ง ต้ อ ง ถ า ม ท า ง ส ภ า ว่ า  จะให้ ท าอย่ า งไรคร ับ 

ผมจะไดน้ าไปบนัทกึรายงาน          



การประชุมไดถู้กตอ้งนะครบั ขอบคุณครบั  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน ครบั เชิญทา่นณฐัพล 

ประธานสภา ฯ  

น า ย ณัฐ พ ล  อิ น ท ร า นุ กู ล                       เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ค ร ับ 

ในการลงมตคิือใช้ยกมือปกตนิะครบั  

สมาชิกสภา เทศบาล เขต  2         แต่ในการบ ันทึกรายงานการประชุม 

ผมอยากใหแ้ยกเป็นรายบุคคล ประมาณนัน้    

    นะครบั ก็คือไมไ่ดม้าเขียนเฉพาะโหวตนะครบั 

นายวินยั วงศ์ศิลา ขออนุญาตอย่างน้ีครบัท่าน ผมเข้าใจถูกต้องไหม 

สมมตวิา่ 

เลขานุการสภา ฯ                   โครงการที่ 1 มีสมาชิกเห็นชอบ 5 ท่าน มีใครบ้าง 
ไมเ่ห็นชอบ 6 ทา่น มีใครบา้ง    

งดออกเสียง 1 ท่านมีใครบ้าง อย่างน้ีใช่หรือไม่ครบั 
ถ้าแนวน้ี ผมต้องขอความเห็นจากสมาชิกสภาท ัง้หมดครบั 
วา่เห็นชอบใหด้ าเนินการแบบน้ีหรือไมค่รบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน ค ร ั บ  ข อ ห า รื อ เ ล ย ค ร ั บ 

ทา่นใดมีความเห็นเป็นอยา่งอืน่ไหม  

ประธานสภาฯ                       จะเห็นตามทางท่านณัฐพลเสนอมาหรือไม่ 

เชิญทา่นชยัวุฒคิรบั 

 

นายชยัวุฒ ิลวพิมล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมชยัวุฒิ ลวพิมล 

สมาชิกสภา 

ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  เ ข ต  1        เ ท ศ บ า ล  เ ข ต  1 

ผมอยากจะสอบถามทา่นประธานสภาวา่ ระเบียบมนัมีแบบน้ีหรือ    

ไ ม่ น ะ ค ร ั บ  ก า ร ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย จ ะ ต้ อ ง ล ง ชื่ อ 

บนัทกึทุกคนหรือไม ่เหมือนอยา่งสภา 

ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ใ ห ญ่ ๆ  2 0 0 - 3 0 0  ค น 

เขาต้องลงชื่อทุกคนหมดทุกคนเลยสิคร ับ     แบบน้ี 

ทีไ่มเ่ห็นดว้ย  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน ครบั เดีย๋วผมขอหารือทา่นเลขากอ่น  

ประธานสภา ฯ 

นายวินยั วงษ์ศิลา ท่านสมาชิกสภาครบั ตามที่ทางผมได้เรียนไปแล้ว 

ปกตแิลว้ 

เลขานุการสภา ฯ                    การลงมติคือการยกมือย่างที่ท่านเข้าใจ 

แตก่รณีน้ีทางสมาชิกสภาเราเสนออยากจะ   



ให้ท าแบบน้ี  เพราะฉะนั้น ก็ต้องน า เข้าห้องประชุม 

ใ ห้ ท า ง ส ภ า ห รื อ ป ร ะ ธ า น เ ป็ น      

ผูว้นิิจฉยัวา่จะใหด้ าเนินการอยา่งไร ครบัผม 

 

 

/นายวรพงษ์... 
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นายวรพงษ์ กอสูงเนิน ครบั ขอความเห็นทา่นบณัฑติ  

ประธานสภา ฯ 

นายบณัฑิต อินทร์ทอง เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมบณัฑิต อินทร์ทอง 

สมาชิกสภา 

ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  เ ข ต  1         เ ท ศ บ า ล เ ข ต  1  ค ร ั บ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบั   การประชุม 

สภาท้องถิน่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเตมิคร ัง้ที ่2 พ.ศ 2554 

หมวดที ่6 ครบั การลง 

มตขิอ้ที ่73 ขอ้ที ่74 นะครบั ในระเบียบ มีอยู ่  แคน้ี่ครบั  

ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี 

คือ 

(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 

(๒) การออกเสียงลงคะแนนลบั 

     ข้ อ  ๗ 4 

การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวธิีปฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึง  

     ดงัตอ่ไปน้ี 

(๑) ยกมือขึน้พน้ศีรษะ 
(๒) ยืนขึน้ 
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามล าดบัอกัษรให้ออกเ

สียงลงคะแนน          
เป็นรายบุคคล 

การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ใหใ้ช้วธิียกมือขึน้พน้ศีรษะ 

แตถ่า้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่รอ้งขอหรือสมาชิกสภาทอ้งถิน่ไม่น้อ

ยกว่าสามคนร่วมกนัเสนอญตัติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม (๒) ห รือ (๓) 



เ มื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม สภ า ท้ อ ง ถิ่ น    มี ม ติ เ ห็ น ช อบแ ล้ ว 

ก็ใหใ้ช้วธิีออกเสียงลงคะแนนตามนัน้ 

นายวินยั วงศ์ศิลา  ค ร ั บ  ก็ เ ข้ า ใ จ ต ร ง ก ั น น ะ ค ร ั บ 

ทีท่างสมาชิกเสนอเพิม่เตมิ  

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า  ฯ                    

กบัการท ารายงานการประชุมจะไดเ้ป็นไปตามเจตนา

ของสมาชิกท ัง้หมด นะครบั  

คื อ ร ะ เ บี ย บ ก็ ต า ม ที่ ท า ง  ท่ า น บ ั ณ ฑิ ต 

ไดแ้จง้แลว้เขา้ใจตรงกนันะครบั ผมจะไดม้ีแนว 

ทางการปฏบิตัคิรบั ขอบคุณครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ก็ เ ป็ น อ ั น ว่ า  เ ป็ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ 

ก็ไมต่อ้งไปใหบ้นัทกึเป็นชื่อใคร  

ประธานสภา ฯ                       ชื่อใครนะคร ับ ตามระเบียบ ว่าตามนั้น 

ขอบคุณเป็นอยา่งสูงครบั ตอ่ไป มีทา่นใด 

ทีจ่ะอภปิรายอีกไหมครบั 

นายเมี้ยน กิริยา  ขออนุญาตครบั เมื่อกี้อธิบายค้างไว้ คืออย่างน้ีครบั 

ทุกโครงการ 

สมาชิกสภา เทศบาล เขต  1        ที่ทางผู้บริหารได้น า เข้ามาในสภานั้น 

มนัก็เป็นความเดือดรอ้นของพีน้่อง 

 

 

 

 /นายเม้ียน... 
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นาย เมี้ ยน  กิ ริ ย า                      ประชาชนทุกโครงการแหละคร ับ 

ท ัง้โครงการทีเ่ราผา่นสภาเขา้มาแลว้  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หลายๆ  โค ร งก า ร  แต่ ก็ ย ัง ไม่ ไ ด้ ท าน ะคร ับ 

ขอช้ีแจงวา่เหตุผลทีเ่สียงสว่นมาก 

ทีท่างสภาไดม้ีมตไิมเ่ห็นชอบกบัญตัตทิีผู่บ้รหิารเสนอเข้ามาข

อ จ่ า ย ข า ด  เ งิ น ส ะ ส ม นั้ น      

ก็เน่ืองจากวา่โครงการทีต่กคา้งอยูใ่นปี 2565 ทีย่งัไมไ่ดท้ า  

มี อ ยู่ ห ล า ย โ ค ร ง ก า ร  จ า น วน  6  โ ค ร ง ก า ร ค ร ับ 

และโครงการที่ผู้บริหารเสนอญตัติเข้ามาใหม่ ในปี 2566 

น้ี  อี ก จ า น ว น  5  โ ค ร ง ก า ร 

และยงัมีโครงการทีไ่ดม้าจากการยกรา่งขึน้มาใหมอี่กจ านว



น 2 โครงการ แล้วจ านวโครงการที่จะต้องท าในปี 2566 

ท ั้ ง ห ม ด  1 3  โ ค ร ง ก า ร 

ดงันั้นทางสภาจึงอยากใหผู้้บริหารไดท้ าโครงการตา่งๆเหล่

า น้ี ใ ห้ ห ม ด ไ ป ก่ อ น 

ถ้าหมดแล้วในปีหน้าท่านเห็นควรที่จะท าโครงการใด 

ก็ เสนอญัตติเข้ามา     ทางสภาเราก็ไม่ข ัดข้องคร ับ 

ส ภ า เ ร า อ ย า ก ใ ห้ ท า ทุ ก โ ค ร ง ก า ร   น ะ ค ร ั บ 

เ พ ร า ะ ม ัน เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ก ับ พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น 

แตข่อใหเ้ป็นไปตามล าดบักอ่นหลงั ครบัขอบคุณครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ครบั เชิญทา่นรองครบั 

ประธานสภา ฯ 

นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสริฐศรี เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า แ ล ะ ส ม า ชิ ก 

จรงิๆก็ตอ้งขอขอบคุณทา่น              รองนายกเทศมนตรี ฯ 

 สมาชิกนะคะทีเ่ป็นหว่งคณะผูบ้รหิารทีก่ลวัวา่จะท าโครงการไมท่นับรหิารงาน

ไมท่นั 

แ ต่ จ ริ ง ๆ  แ ล้ ว ต้ อ ง เ รี ย น ส ม า ชิ ก ท ั้ ง  2  เ ข ต 

อยากให้มองความเดือดรอ้นของพี่น้องประชาชนเป็นหลกั 

อนัน้ีทา่นก็มองอยูแ่ลว้แตก่ารท างานของผูบ้รหิารก็จะพยาย

า ม ท า โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ท ั น 

แ ต่ อ ง ค์ ป ร ะ ก อบท ั้ ง หมดม ัน จ ะ ต้ อ ง ค รบทุ ก ด้ า น 

เทศบาลเรามีปัญหาเ รื่องกองช่ างอย่างที่ท่านทราบ 

อนัน้ีก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ท่านให้     ไม่ผ่าน 

ก็จะไดช้ี้แจงกบัชาวบา้นว่าเหตุผลมนัไมผ่่านเพราะแบบน้ีโ

ครงการท าไม่ทนั       แต่ไม่ใช่ว่าเราน่ิงนอนใจนะคะ 

ทุกอยา่งก าลงัด าเนินการเรง่ทุกสว่นอยู ่ขอบคุณค่ะ  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ค ร ั บ 

ขอบคุณครบัทา่นรองทีไ่ดช้ี้แจงใหก้บัทางสภาไดร้บัทราบ 

ประธานสภา ฯ                      นายกผมยงัพูดไม่เสร็จเลย อีกนิดนึงจะจบอยู่แล้ว 

ทา่นก็สวนขึน้มาอยูเ่รือ่ยเลย       

ใหผ้มอนุญาตทา่นกอ่นสคิรบั นะครบั 

โดยระเบยีบของวาระการประชุมนะครบั         

เชิญทา่นครบั 

นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล ค ร ับ  เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า 

ตามทีท่า่นเม้ียนไดพู้ดมา 

นายกเทศมนตรี ฯ                  ผมก็เคยเรียนทา่นประธานคือเหตุทีม่นัล่าช้า คือ 1 

เราขาดบุคคลากรซึง่เป็น ผอ.กอง 



คือการท างานโครงสร้างพื้นฐานจะต้องมี ผอ.กองช่าง 

รบัรอง 

 

/นายทวีศกัดิ.์.. 
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นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล  แ บ บ แ ล้ ว ท า ง ผู้ บ ริ ห า ร ก็ ไ ม่ ไ ด้ น่ิ ง น อ น ใ จ 

คือเราก็ไดท้ าหนงัสือไปยงัเทศบาลตา่งๆ 

นายกเทศมนตรี ฯ               โ ด ย ก า ร โ ท ร ไ ป ก่ อ น 

คร ั้งแรกเราก็ประสานไปที่อดีตหวัหน้าฝ่ายเรา ผอ.โด่ง 

ก็ ไ ด้ ไ ป ข อ ร้ อ ง ใ ห้ เ ข า ม า ช่ ว ย ร ั บ ร อ ง แ บ บ 

คือเราขอรอ้งไปช่วงนัน้เขาก็ตดิอบรมหลงัจากอบรมเสร็จแ

ล้ ว  เ ข า ก็ จ ะ ม า ช่ ว ย ดู ใ ห้  

คื อ ผู้ บ ริ ห า ร ไ ม่ ไ ด้ น่ิ ง น อ น ใ จ ว่ า ไ ม่ ท า ๆ 

คื อ เ รี ย น ใ ห้ ส ภ า ร ั บ ท ร า บ น ะ ค ร ั บ   2 

อีกโครงการนึงผมก็ได้ปรกึษากบัเจ้าหน้าทีแ่ล้วก็ขอรอ้งไป

ทางนายกแขก แล้วก็ไปขอรอ้ง ขอยืมตวันายช่างเขามานะ 

เพื่อรบัรองโครงการของซอยกิจมงคลกบัอีกโครงการนึง 

เพื่อให้มาช่วยรบัรองแบบ คือเราไม่ได้น่ิงนอนใจครบั 

คือการท างานมนัก็ตอ้งประกอบไปดว้ยเอกสารต่างๆไมไ่ด้

ท า ไ ด้ ต า ม ใ จ น ะ ค ร ั บ 

ก็เรียนให้สภาที่มนัล่าช้าก็มีสาเหตุนะครบั คือมนัติดขดัที่ 

ผ อ . ก อ ง  เ ร า ไ ม่ มี  ไ ม่ ใ ช่ ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร ไม่ ท า ง า น 

ปล่อยให้โครงการอยู่ น่ิ งนะคร ับ ไม่ได้อยู่ น่ิ งนะครบั 

ร ะ ห ว่ า ง ที่     

ขอไปฝั่งนู้นเขาก็มีภารกจิเหมือนกบัเรามีการประชุมสภาเช่

นกนัเขาก็ปล่อยตวัมาใหเ้ทศบาลเมืองแล้วเทศบาลทา่ขา้มก็

ให้เรายืมตวัช่างโด่งมา ก็เรียนให้สภารบัทราบ   นะครบั 

เราไม่ได้ น่ิ งนอนใจนะคร ับ ไม่ใช่ว่า เรา น่ิ งนอนใจ 

ไมท่ างานครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ก็ ต้ อ ง ข อ ข อ บ คุ ณ น ะ ค ร ั บ 

ผมก็เขา้ใจวา่ทางทา่นผูบ้รหิารของเรา  

ประธานสภา ฯ ไ ม่ ไ ด้ น่ิ ง น อ น ใ จ น ะ ค ร ั บ 

แต่ว่าในเมื่อเราขาดบุคลากรอย่างน้ีแล้ว โครงการเก่าๆ     

ที่ ต ก ค้ า ง ม ั น อ ย่ า ง เ ย อ ะ เ ล ย ค ร ั บ 

สภาก็เลยเห็นว่าใหท้ าโครงการทีม่นัตกค้างก่อนให้มนัเสร็

จ เสร็จแลว้โครงการใหมท่ีเ่อาเข้ามา ก็เอาเขา้มาเถอะครบั 



สภา เรา           ไม่ข ัดข้องอยู่แล้ว  ในการพ ัฒนา 

เพื่ อพี่ น้ อ งประชาชน  แต่ขอให้ เ ป็นล าด ับ  1 ,2,3     

เท่านั้นเองครบั แต่โครงการไหนที่เป็นโครงการเล็กน้อย 

ท่ า น ผู้ บ ริ ห า ร จ ะ แ ท ร ก เ ข้ า ม า 

เ พื่ อ ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น บ ร ร เ ท า เ ข า ไ ด้  เ ร า ก็ ใ ห้    

ถ้ า เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เ ดื อ ด ร้ อ น จ ริ ง ๆ 

ก็ ไ ม่ ไ ด้ ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร น่ิ ง น อ น ใ จ น ะ 

เข้าใจในบริบทของพวกเราที่ม ัน เ ป็นอย่าง น้ีจริงๆ   

ก็ขอให้เ ป็นอย่างน้ีก่อน ชะลอไว้ คือว่าไม่ได้ไม่ให้ 

แตใ่หโ้ครงการท ัง้หมดทีม่นัตกคา้งอยูใ่หม้นัจบของทีน่ายก

เสนอเข้ามาท าให้มนัจบ ตามล าดบัต่อๆกนัไป นะครบั 

มี ท่ า น ใ ด ที่ จ ะ พู ด คุ ย ใ น เ รื่ อ ง อื่ น ๆ อี ก ไ ห มค ร ับ 

เชิญทา่นสกุลครบั 

นายสกุล นาดี ครบั ผมสกุล นาดี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 นะครบั 

เทา่ทีผ่า่น 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มา ผมก็คงจะพูดเรื่องเดิมแล้วก็ซอยเดิมนะครบั 

เทา่ทีผ่า่นมาทุกโครงการ            ทีผู่บ้รหิารไดห้ยบิยกขึน้มา 

ผ ม ถื อ ว่ า เ ป็ น เ รื่ อ ง ส า ค ั ญ น ะ ค ร ั บ 

ผู้บริหารถึงหยิบยกขึ้นมาในสภา เพื่อขอเสียงหรือขอมติ 

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ น า ไ ปพ ัฒน าน ะ ค ร ับ  โ ค ร ง ก า รอื่ น ๆ      

ผ ม ก็ ไ ม่ ติ ด ใ จ 

ผมให้ทุกโครงการเพื่อใหเ้ทศบาลหรือให้ผูบ้ริหารได้ท างา

น ไ ด้ น ะ ค ร ั บ  ผ ม ติ ด ใ จ ที่ ส ม า ชิ ก ข อ ง เ ร า 

บางโครงการทีม่ีความจ าเป็นแล้วประชาชนเดือดรอ้นจริงๆ 

ผม ก็ ค งจะพู ด เ รื่ อ ง เก่ าซอยผู้ ใหญ่ มี  ( ต ระกู ลสา ) 

ประชาชนต้องใช้เส้นทางสญัจรเข้าไปประกอบอาชีพการ

ท าไร ่ท านา     

 

 

 

/นายสกุล... 
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 นายสกุล นาดี                        ผมก็อยากให้สมาชิกไปดู ช่วงน้ีฝนตกหนกัน ้าทว่ม 

รถทางการเกษตรเขา้ไปก็เป็น 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หลุมเ ป็นบ่อ  อยากให้ไปดู อย่า งซอยผู้ ใหญ่มี  

ที่เราขอใหท้า่นนายกหยบิยกขึน้มา   เพื่อวางท่อระบายน ้า 



ต ร ง น้ี ถ้ า อ ย่ า ง ต อ น น้ี  

ผมก็คดิว่าน่าละอายประชาชนในซอยนัน้ทีผ่า่นไปมาเพรา

ะน ้ าได้กดัเซาะท่อระบายน ้ าท้ายบ่อ ท้ายถนน 3 ท่อ            

อ ยู่ ต ร ง ห น้ า บ้ า น เ ข า พ อ ดี  

แล้วประชาชนเขาก็สญัจรไปร้านค้าไปจบัจ่ายใช้สอย   

ทางที่ช ารุดถนนของเรา ดงันั้นทุกโครงการ ผมท ั้ง 5 

คนจะให้ความร่วมมือกบัผู้บริหารถึงจะผ่านไม่ผ่าน 

ผมไม่ว่า แต่ผมจะท าหน้าที่สมาชิกสภาเท่าที่พวกผม     

จะท าได้ให้กบัผู้บริหารทุกกอง ทุกหน่วยงานที่จะช่วยได้ 

ก็มีเพียงใหง้านออกมาใหพ้ีน้่องประชาชนไดเ้ห็นการท างา

นของทางผู้บริหาร แค่น้ีผมก็พอใจแล้วครบั ส าหรบัวนัน้ี  

ผมเองก็จะขออนุญาต พูดเพียงเทา่น้ีนะครบั ขอบคุณครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   มี ท่ า น ใ ด ที่ จ ะ พู ด คุ ย อี ก ไ ห ม ค ร ั บ 

เชิญทา่นนายวสษิฐ์เวส ครบั  

ประธานสภา ฯ 

นายวสิษฐ์เวส  วิเศษกุลพรหม เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านครบั 

ผมนายวสษิฐ์เวส 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิ เ ศษกุ ลพรหม  สมาชิ ก สภา เทศบาล  เขต  2 

ว ั น น้ี น ะ ค ร ั บ ที่ เ ร า ไ ด้ มี โ อ ก า ส   ม า เ จ อ ก ั น 

ผ ม คิ ด ว่ า ใ น อ ดี ต ห รื อ ปั จ จุ บ ั น 

เราท าบุญร่วมชาติตกับาตรร่วมขนักนัมาถึงไดม้าเจอกนัไ

ด้ มนัไม่ใช่เรื่องงา่ยนะครบั คนหลายพนัล้านคนในโลกน้ี 

ห รื อ เ จ็ ด สิ บ ก ว่ า ล้ า น ค น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

ที่จะมานั่ งคุยถกเถียงปัญหานะครบั นั่นก็คือว่าพวกเรา     

ไ ด้ เ ห็ น ค ว ามส า ค ัญขอ งสภา  ได้ เ ห็ นปัญหาของ  

พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น 

การร ักษาผลประโยชน์ก ับการสร้า งผลประโยชน์   

เ ป็ น เ ส้ น บ า ง ๆ น ะ ค ร ั บ 

คื อ ม ัน เ หมื อน เ ส้ น บ า งๆคื อ ว่ า ม ัน ต ัด ก ัน ไม่ อ อก 

สมาชิกบางท่านเห็นด้วย สมาชิกบางท่านไม่เห็นด้วย 

ผมมองว่ามนัไม่ได้เป็นข้อผิด มนัก็ดี ดีท ัง้น ั้นแหละครบั 

เ พ ร า ะ ว่ า เ ร า มี ก า ร ร ั ก ษ า 

ตอนน้ีไดร้บัฉนัตกิบัพีน้่องประชาชนอาจจะคะแนนไม่เยอ

ะ น ะ ค ร ั บ 

แตผ่มพยายามทีจ่ะท าคะแนนเสียงของพีน้่องประชาชนให้

เกิดประโยชน์สูงสุดในการรกัษาผลประโยชน์มาก่อน 

ส่ วนก า รสร้ า ง ผ ลประ โ ย ช น์  น่ี เ ร าท า ให้ อ ยู่ แ ล้ ว 



คือการสร้างถนนหนทาง การติดไฟ การท านู้นท าน่ี 

แม้แต่การตดัตน้ไม้มนัก็เป็นงานทีเ่ราตอ้งท าใหท้างพีน้่อง

ป ร ะ ช า ช น น ะ ค ร ั บ  พ ย า ย า ม 

ผมพยาย ามมองว่ า เ ร าไม่มี ค วามข ัดแย้ ง ในสภา 

เพราะฉะนั้นมีผม ท่านานยก ท่านรองท ั้งสองท่าน 

ก็ท างานได้ น้องๆพี่ๆผมคุยได้หมด ท างานด้วยกนัหมด 

แต่วิธีคิดใน การท างานม ันอาจจะแตกต่างนะคร ับ  

ฉ ะ นั้ น มุ ม ม อ ง พ อ เ ร า ไ ด้ เ ข้ า ไ ป ศึ ก ษ า จ ริ ง ๆ 

มนัมีมุมมองให้เราคิดอยา่งท่านชยัวุฒทิ่านก็มีมุมมองของ

ท่าน ท่านเมี้ยนท่านก็มีมุมมองของท่านใช่ไหมคร ับ 

เพราะว่า   ทุกคนได้ไปจบัตรงนู้นตรงน้ี ได้ไปเห็น 

อ ย่ า ง ท่ า น อ า จ า ร ย์ กุ ล เ ห มื อ น ก ั น 

ทา่นไปเห็นทา่นก็มองปญัหา  

/นายวสษิเวส... 
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นายวสิษฐ์ เวส   วิ เศษกุลพรหม     ผมมองก็อาจจะมองปัญหาคนละทาง 

ตรงน้ีเราไมว่า่กนัแตโ่ครงการทีเ่สนอๆมา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นส่ วนขอ งสม าชิ ก เ อ งห รื ออะไร 

ส าคญัทุกโครงการนะครบั เราเห็นด้วยนะครบัไม่ใช่วา่ ณ 

ว ัน น้ี เ ร าไม่ ให้  ค ร ั้ งห น้ า เ ร าไม่ ให้  ไม่ ใช่ น ะคร ับ 

อยา่งผมจะยกตวัอยา่งอยา่งซอยตระกูลสาหรือซอยผูใ้หญ่มี 

จรงิๆเราเห็นดว้ยเลยเพราะประชาชนสญัจรไปมาเยอะนะค

ร ั บ  ม ั น เ ป็ น ส่ ว น ที่ ท ั บ เ กี่ ย ว ก ั บ  อ บ ต . ด้ ว ย 

เพราะฉะนั้นการส ัญจรทางนั้นค่อนข้า ง เยอะแล้ ว 

แต่ในส่วนที่ผมมองว่าถนนบางช่วงควรจะปรบัปรุงจริง 

แล้ว ก็ควรจะออกแบบให้ม ันได้มาตรฐานนะคร ับ 

แตใ่นสว่นของหนิคลุกอะไรน้ีอาจจะชะลอไวก้อ่นไหมหรือ

ไ ม่  

เวลาทีเ่สนอโครงการเขา้มาน่ีมนัเป็นภาพรวมซึง่มนัอาจจะ

เกนิความจ าเป็น ในมุมมองของผม ในสว่นซอยผูใ้หญม่นีะ 

ผ ม ก็ ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ข้ า ไ ป ดู  2 - 3  ค ร ั้ ง 

ซ อ ย น้ี ปั ญ ห า ม ัน อ ยู่ ที่ ว่ า ร ะ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร น ้ า  

เ ราย ังไม่ช ัด เจน ณ ว ัน น้ีถ้ า เราไปปร ับป รุงแก้ไข 

ถามว่าดีไหม ม ันก็ดีแหละ  แต่ว่าโอกาสการใช้งาน 

การใช้ประโยชน์มนัจะไมคุ่ม้คา่ในการใช้เงนิภาษีของพีน้่อ

ง ป ร ะ ช า ช น  ผ ม ม อ ง อ ย่ า ง นั้ น น ะ ค ร ั บ 



ก็ ฝ า ก ท า ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร อ อ ก แ บ บ ม า ใ ห ม่  

หรือมีวิธีการที่จะปรบัปรุงแก้ไขในการจดัการน ้าก่อน 

เ พ ร า ะ ซ อ ย น้ี ผ ม ม ั่ น ใ จ ว่ า     

คื อ ถ้ า ท า ใ ห ม่ น ้ า ก็ ย ั ง ท่ ว ม น ะ ค ร ั บ 

ซึ่ ง มี ปั ญ ห า อ ย่ า ง ที่ ท่ า น อ า จ า ร ย์ กุ ล ว่ า 

ก็ จ ะ มี ปั ญ ห า อ ยู่ ช่ ว ง ด้ า น ห น้ า  2 - 3  ท่ อ 

ถ้ า เ ร า แ ก้ ไ ข เ ฉ พ า ะ ต ร ง นั้ น ไ ด้ ไ ห ม 

เราอาจจะไม่ต้องวางท่อใหม่ท ั้งหมด มนัก็ประหยดังบ 

ป ร ะ ห ย ั ด ภ า ษี ข อ ง พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น 

โ ด ย ที่ เ ร า ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป ท า ท ั้ ง ห ม ด  เ พ ร า ะ  

เ ร า ย ั ง แ ก้ ปั ญ ห า ร ะ บ บ น ้ า ไ ม่ ไ ด้  

ตรงน้ีผมอยากจะเรียนว่าพวกเราเหมือน เป็นพี่เป็นน้อง 

ผมอยากให้รกักนัเหมือนพี่เหมือนน้อง ดีกนัเหมือนญาติ 

การท างานน่ีไมว่า่จะเป็นฝ่ายทีเ่ห็นด้วยหรือฝ่ายทีไ่มเ่ห็นด้

ว ย 

นั่นคือผลประโยชน์ของพีน้่องประชาชนตอ้งมากอ่นใช่ไห

ม ค ร ั บ 

แต่ว่าในส่วนของโครงการไหนทีจ่ะหน้าหรือหลงัก็วา่กนัไ

ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร น ะ ค ร ั บ 

คือทุกโครงการเน้ียมนัเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน 

เ ร า ยิ น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ค ร ั บ 

ถา้แบบออกมาแลว้มนัเหมาะสมอยา่งเคสทีท่า่นชยัวุฒพิูดโ

ร ง เ รี ย น ผู้ สู ง อ า ยุ  

ถา้เราสามารถเอาศูนย์ฝึกอาชีพงบประมาณไหนทีส่รา้งโรง

เ รียนเอามารวมก ัน แล้วสร้างให้ เ ป็นสถานที่ เดียว 

แ ล้ ว ท า ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น ใ ช้ ง บ ที เ ดี ย ว ใ ห้ ม ัน จ บ 

ม ัน ก็ น่ า จ ะดี ก ว่ า ที่ เ ร า ไปส ร้ า ง คน ล ะ จุ ดน ะ ค ร ับ 

แลว้เราปรบัปรุงภูมทิศัน์ขา้งหน้า แลว้วดัก็ไดใ้ช้ประโยชน์ 

พีน้่องประชาชนไดใ้ช้ประโยชน์มนัก็จะท าใหง้บประมาณที่

ใ ช้ จ่ า ย จ ริ ง ๆ  ม ัน ไ ด้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ      

พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น 

แลว้เงนิทีไ่ดใ้ช้จา่ยไปมนัก็คุม้คา่ตอ่เงนิภาษีของพีน้่องประ

ช า ช น ที่ เ สี ย ใ ห้ ก ั บ พ ว ก เ ร า ม า 

จริงๆผมว่าสภาไม่ได้มีความขดัแย้งเพราะเราเห็นต่างกนั 

เ พ ร า ะ อ ย่ า ง นั้ น ไ ม่ ว่ า สิ่ ง อื่ น สิ่ ง ใ ด 

เ ร า เ อ ง ทุ ก ค น ส นั บ ส นุ น ฝ่ า ย บ ริ ห า ร อ ยู่ แ ล้ ว 

แล้ว ก็สนับสนุนน้องๆพี่ๆข้าราชการประจ าทุ กคน 

ไมว่า่ขดัแยง้เพียงแตว่า่สิง่ไหนเราไมรู่ ้
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น า ย ว สิ ษ ฐ์ เ ว ส   วิ เ ศ ษ กุ ล พ ร ห ม     เ ร า ก็ ถ า ม 

สิ่งไหนที่เราอยากรู้เราอยากเห็นเราก็ไปดูจริงๆ 

ไมไ่ดม้ีความขดัแยง้อะไร   

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กนัเลย เพียงแต่ว่า ณ วนัน้ีเรามีโอกาสที่จะเสนอ 

เราก็เสนอ เรามีโอกาสได้คิด     เราก็คิด ใช่ไหมครบั 

ต ร ง น้ี ม ั น อิ ส ร ะ ใ น ท า ง ค ว า ม คิ ด 

มี อิ ส ร ะ ใ น ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ    น ะ ค ร ั บ 

แต่สิ่งอื่นสิ่งใดอย่างที่ผมบอกพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน 

ภาษีของพี่ น้องประชาชนต้องถูกใช้อย่างเป็นธรรม 

และยุตธิรรมนะครบั ขอบคุณครบั ทา่นประธานครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ครบั ขอบคุณครบั ทา่น สท.วสษิฐ์เวส วเิศษกุลพรหม 

ทีไ่ดม้ีอะไร 

ประธานสภา ฯ มาพูดคุยในสภา ครบัตอ่ไปเชิญทา่นรองครบั 

 นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสริฐศรี เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า 

จรงิๆก็ตอ้งขอขอบคุณสมาชิกนะคะทีเ่ล็ง 

รองนายกเทศมนตรี ฯ เ ห็ น ค ว า ม ส า ค ัญ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร จ ัด ก า ร 

ก า ร ใ ช้ เ งิ น อ ย่ า ง มี คุ ณ ค่ า 

เพราะมาจากภาษีของพี่ น้องประชาชน อย่างที่ท่าน 

สท.บอกการรกัษาผลประโยชน์กบัการใช้ประโยชน์มนัเป็น

เ ส้ น บ า ง ๆ  อ ั น น้ี ถู ก ต้ อ ง ค่ ะ 

การใช้ประโยชน์คือท าให้เกิดประโยชน์แล้วได้ใช้  

การรกัษาคืออาจจะยงัไม่ท าให้เกิดประโยชน์แล้วได้ใช้ 

แค่รกัษาไว้กอ่นมนัก็ตอ้งมามองว่าเราควรใช้อนัไหนกบัเส้

น บ า ง ๆ น้ี  ก ับ ป ร ะ โ ย ช น์ ก า ร ใ ช้ แ ล ะ ก า ร ร ัก ษ า  

ก็ขอบคุณส าหรบัค าแนะน าดีๆในการห่วงใยการบริหาร 

เพื่อ เทศบาลของเรา        เพื่อ ชุมชนของเราท ั้งนั้น 

ขอบคุณนะคะ 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ค ร ับ  ข อ บ คุ ณ ค ร ับ  มี ท่ า น ใ ด อี ก ไ ห ม ค ร ับ 

ชุมชนพูดไดน้ะครบั  

ประธานสภา ฯ  มีอะไรจะเสนอไหม มีอะไรจะบอกไหม แนะแนวไดค้รบั 



นายทรงกลด พนัจนัดี   พูดได้ครบั แต่กลวัที่ประชุมรบัไม่ได้ครบั 

ผมเขา้ใจวา่ทางสภาและ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ต าบลบึงสามพนัทางผู้บริหาร เข้าใจว่ารกัษาผลประโยชน์นะครบั 

แ ต่ ผ ม ใ น น า ม ต ั ว แ ท น ลู ก บ้ า น น ะ ค ร ั บ 

ช า ว บ้ า น เ ดื อ ด ร้ อ น น ะ ค ร ับ  ม ัน ต้ อ ง ร อ ท ั้ ง  2 

ฝ่ า ย ก่ อ น ไ ห ม ค ร ับ  ถ้ า เ ป็ น ไ ป ไ ด้     น ะ ค ร ับ 

ผ ม อ ย า ก ใ ห้ เ ลิ ก ป ร ะ ชุ ม น้ี ค ร ั บ 

ลองให้ทุ กท่ าน ขี่ รถผ่ านไป เส้นที่ มี ปัญหาดู สิ ค ร ับ 

ว่ า เ อ า ร ถ ท่ า น เ ข้ า ไ ป ไ ด้ ไ ห ม  เ พ ร า ะ พี่ น้ อ ง 

ผมเดือดร้อนจริงๆครบั ถ้าเป็นไปได้ งบอื่นผมไม่ว่า 

ขอใหลู้กบา้นผมเดนิ กอ่นไดไ้หมเขา้ออกกอ่นไดไ้หม 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ค ร ับ  ร ับ ไ ด้ ค ร ับ  เ ดี๋ ย ว ช้ี แ จ ง ใ ห้ ฟั ง น ะค ร ับ 

โครงการทีจ่ะท าน่ี มนั  

ประธานสภา ฯ ต้องดู โครงการก่อนหน้านั้นด้วยนะครบั ที่ขอกนัไว้ในปี 

2 5 6 5  ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ท า น ะ ค ร ั บ 

ท่ า น ก็ ต้ อ งค า นึ ง ถึ ง ป ร ะช าชนท า ง น้ี ด้ ว ยน ะคร ับ 

เ พ ร า ะ เ ข า ข อ ไ ว้ เ ย อ ะ แ ล้ ว ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ท า  

เ พ ร า ะ ท่ า น เ อ า เ ข้ า ม า ต อ น ห ล ั ง น ะ ค ร ั บ 

แ ต่ ถ้ า ท่ า น เ อ า เ ข้ า ม า ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ก็ ไ ด้  

แต่ท่านไม่ได้เอาเข้าไงครบั ท่านก็ต้องเข้าใจ  ต้องดู 

โครงการก่อนหน้านั้นด้วยนะครบั ที่ขอกนัไว้ในปี 2565 

ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ท า ใ น ส่ ว น น้ี น ะ ค ร ั บ 

คื อ ถ้ า เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร เ ก่ า ท า เ ส ร็ จ แ ล้ ว 

คื อ เ ข า เ ดื อ ด ร้ อ น เ ห มื อ น ก ั น ก ั บ ท่ า น 

ต ร ง ไ ห น ก็ เ ดื อ ด ร้ อ น ห ม ด น ะ ค ร ั บ 

เพราะง ัน้ก็ขอให้เป็นไปตามล าดบัน้ีนะครบั รบัได้ครบั 

รบัได ้ไมเ่ป็นไร ขอบคุณทา่นผูใ้หญ่ 
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นายทรงกลด พนัจนัดี   ข อ อ นุ ญ า ต อี ก นิ ด นึ ง ค ร ั บ 

แลว้อยา่งประชาชนเดือดรอ้น มีงบ  

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ต าบลบึงสามพนัเรง่ดว่นทีจ่ะ มาท าใหลู้กบา้นผมกอ่นไดไ้หมครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ตอ้งถามผูบ้รหิารแลว้ครบัทีน้ี  

ประธานสภา ฯ 



นายทรงกลด พนัจนัดี   อย่างน ้าท่วม ทุกท่านผ่าน มองก็ต้องเห็นเลย 

มองซา้ยมือทอ่โผล ่ 

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  ห มู่ 3  ต า บ ล บึ ง ส า ม พ ั น อ ยู่ ที่ ถ น น ข า ด อ่ ะ ค ร ั บ 

แลว้ก็ทางเสน้สญัจรทีป่ระชาชนท าการเกษตรรถยนต์การเก

ษ ต ร เ ข้ า ไ ม่ ไ ด้ ค ร ั บ 

ลองค านวณว่าไปท านาอยู่ข้างในแล้วท่านเข้าไปไม่ได้ 

ลองเป็นทา่นทา่นจะคดิอยา่งไรครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ที น้ี ท่ า น ต้ อ ง เ ส น อ ท า ง ผู้ บ ริ ห า ร ค ร ั บ ว่ า 

วา่งบตรงน้ีทา่นจดัใหไ้ดไ้หม  

ประธานสภา ฯ เ พ ร า ะ ไ ม่ ใ ช่ ง า น ที่ ส ภ า แ ล้ ว ค ร ั บ 

ต้ อ ง ร อ ใ ห้ ท า ง ผู้ บ ริ ห า ร ไ ด้ เ ส น อ เ ข้ า ม า น ะ ค ร ับ       

แลว้สภาจะไดอ้นุมตัไิด ้เชิญ เชิญทา่นนายกครบั 

นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล  ถ น น เ ส้ น น้ี ก็ เ ส น อ เ ข้ า ไ ป แ ล้ ว ค ร ั บ 

ใช้เงนิงบประมาณแสนกวา่  

นายกเทศมนตรี ฯ เมือ่สกัครูท่างสภาไมผ่า่นใหค้รบั  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ค น ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ค ร ั บ  ท่ า น น า ย ก ค ร ั บ 

ประเด็นทีเ่ขาถามคือมนัมีงบที ่

ประธานสภา ฯ ฉุกเฉินไหม 

นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล  จ ะบอก ว่ า งบ ฉุ ก เ ฉิ น  ผมต ั้ ง ไป ก็ ไม่ ใ ห้ผ่ าน 

งบประจ าทา่นก็ตดัออก  

นายกเทศมนตรี ฯ ในวนัที ่ประชุม ผมอยากเรียนใหส้ภาทราบ 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   ผ่ า น ไ ป แ ล้ ว ค ร ั บ ท่ า น 

ผา่นไปต ัง้แตค่ณะกรรมการหาขอ้ยุตคิวาม 

ประธานสภา ฯ ขดัแยง้แลว้ 

นายทวีศกัดิ ์อินทรานุกูล   ก็ เ รี ย น ใ ห้ ท ร า บ 

จะเอางบฉุกเฉินตรงไหนมามาก งบประจ าทีต่ ัง้ไว ้ 

นายกเทศมนตรี ฯ ก็ตดัออกหมดเหลือนิดหน่อย   

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   เชิญทา่นรองทพิย์ครบั 

ประธานสภาฯ 

นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสริฐศรี ก็ เ ดี๋ ย ว ต ร ง ที่ ผู้ ใ ห ญ่ พ ล บ อ ก 

เดีย๋วไปดูนะคะมีช่องทางตรงไหนไดโ้อเคเดีย๋ว  

รองนายกเทศมนตรี ฯ  จะไปดูแล้วด าเนินการช่วยเหลือให้ในความเดือดร้อน 

เ พ ร า ะ ว่ า เ อ า ต ร ง น้ี ก่ อ น เ บื้ อ ง ต้ น 



เ ดี๋ ย ว ไ ป ดู แ ล ะ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้  

เพราะอย่างน้อยชาวบ้านจะได้เข้าไปท านาได้สะดวก 

ทุ ก ค น คิ ด ดี เ ห มื อ น ก ั น ห ม ด แ ห ล ะ ค่ ะ 

เล็งเห็นความเดือดรอ้นของประชาชน แต่ก็ฝากไว้นิดนึง 

เดีย๋วยงัไงจะเขา้ไปดูใหค้ะ่ แลว้เดีย๋วจะด าเนินการให้ 
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นายวรพงษ์ กอสูงเนิน   สบายใจนะครบั ผูใ้หญค่รบั  

ประธานสภา ฯ 

นายทรงกลด พนัจนัดี  ขออีกเรื่องนะคร ับ เมื่อกี้ที่ เอ่ยขึ้นมาว่า หมู่  3 

เป็นหมูท่ีค่าบเกีย่ว  

ผู้ใหญ่บา้น หมู่3 ต าบลบงึสามพนัระหวา่งเทศบาลกบั อบต. ครบั ผมไปประชุม อบต. 

ก็อ้างว่ามนัคาบเกี่ยว  กบัทางเทศบาล งบอะไรที่ลงหมู่ 3 

จบัแทบไม่ได้เลย ผมไม่เข้าใจเหมือนกนั ผมไปประชุมที่ 

อบต. อบต.ก็กลา่วอา้งวา่อยา่งถนนตรงเสน้ทางเขา้บา้นผม 

ผ ม ร อ ต ั้ ง แ ต่ ผ ม ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น 

จนผมเป็นผูใ้หญบ่้าน อบต.ก็เกีย่งเทศบาล เทศบาลก็เกีย่ง 

อ บ ต . 

ผมถามวา่ตา่งคนตา่งเกีย่งแล้วทา่นบอกว่าทา่นเป็นหว่งปร

ะ ช า ช น             แ ต่  

ประชาชนไม่ได้รบัความเป็นธรรมและอ านวยความสะดว

กให้ประชาชน ผมก็เลยสงสยัว่าหน่วยงานท ั้ง อบต. 

แ ล ะ เ ท ศ บ า ล  ท า ไ ม ต้ อ ง โ ย น ก ัน ไ ป โ ย น ก ัน ม า 

ในเมือ่ทีค่าบเกีย่วเทศบาลก็ตอ้งการอ านวยความสะดวกให้

ชาวบ้าน อบต.ก็ต้องอ านวย  ความสะดวก ให้ชาวบ้าน 

แ ต่ ท า ง ผู้ บ ริ ห า ร ก ั บ ท า ง 

อบต.กบัเกีย่งกนัไปเกีย่งกนัมาผมไมเ่ขา้ใจเหมือนกนัครบั 

ครบัผม ขอบคุณครบั 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน    ค ร ั บ  ที น้ี ม ั น เ ป็ น อ ย่ า ง น้ี  

ผมขออนุญาตช้ีแจงนิดนึงนะครบั เพราะ 

ประธานสภา ฯ มัน เ ป็ น อ า น า จห น้ าที่  ท่ า น ที่ อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง เ ข ต 

ม ั น ก็ คื อ ถ้ า เ ป็ น  อ บ ต . 

อ บ ต . ก็ ต้ อ ง ดู แ ล เ พ ร า ะ เ ป็ น อ า น า จ ห น้ า ที่  

ในส่วนของเทศบาลก็ต้องดูแลในส่วนของเทศบาล   

นะครบั มนัถึงจะท างบประมาณตรงนั้นไปได้ นะครบั 



เพราะง ัน้เราต้องท าการเข้าใจว่าเราอยู่ 2 เขต เป็นท ั้ง 

อบต.และเทศบาล ทางคณะผู้บริหารก็ต้องคุยกนัว่า       

ขออยา่งน้ีไดไ้หมเป็นไปตามข ัน้ตอนนัน้ 

นางสาวสุพตัราพร ต ัง้ประเสริฐศรี  ก็ในส่วนที่ผู้ใหญ่บอกว่าคาบเกี่ยวระหว่าง 

อบต.และเทศบาล มนัก็       

รองนายกเทศมนตรี ฯ 

 จะเป็นปญัหาเกีย่งกนัไปเกีย่งกนัมาเดีย๋วตรงส่วนน้ีพื้นทีม่นัยงัไม่

ชดัเจนทางน้ี      

ทางฝ่ายผู้บริหารตรงส่วนไหนที่ เ ชื่อมคาบเกี่ยวก ัน 

แ ล้ ว เ ป็ น ค ว าม เ ดื อ ด ร้อน           ข อ งช า วบ้ า น 

เทศบาลท าให้ได้  เพราะจริงๆในส่วน น้ี ก็ เ ป็นหมู่  7 

หมู่บ้านตระกุดหินมนัก็คาบเกี่ยวกนักบั เทศบาลและ 

อ บ ต . เ ห มื อ น ก ัน ก็ เ ดี๋ ย ว ร ับ ห มู่  3  ไ ว้ อี ก อ ัน นึ ง     

มี ส่ ว น ต ร ง ไ ห น ก็ บ อ ก ที่ ค า บ เ กี่ ย ว ก ั น 

ท า ไ ด้ เ ร า ม อ ง ต ร ง ช า ว บ้ า น เ ร า ม า ก ก ว่ า            

มนัจะเป็นพื้นทีข่องใคร บา้นนิดๆหน่อยๆ เดีย๋วท าใหค้ะ่  

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน    สบายใจยงัครบัผูใ้หญ ่

ประธานสภา ฯ 

นายทรงกลด พนัจนัดี ครบั ขอบคุณครบั 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ต าบลบึงสามพนั 

 

/นายวรพงษ์... 
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นายวรพงษ์ กอสูงเนิน     ค ร ั บ  คุ ย ไ ด้ ห ม ด แ ห ล ะ ค ร ับ ใ น ส ภ า 

เรามีช่องทางทีท่ าได ้เราก็จะท า  

ประธานสภา ฯ   นะครบั แต่ถ้าเกินอ านาจหน้าที่ของเรา เราก็ท าไม่ได้ 

ดงันัน้สภายงัไง ก็เห็นชอบ 

ห ม ด แ ห ล ะ 

อ ันไหนม ันมีความจ า เ ป็นความเดื อดร้อนนะคร ับ 

ก็ ต้ อ ง ข อ บ คุ ณ ท่ า น ผู้ ใ ห ญ่ ที่ ไ ด้ ม า ต ร ง น้ี  

แ ล้ ว ท า ง ผู้ บ ริ ห า ร ก็ ไ ด้ ร ับ เ รื่ อ ง ไ ว้ แ ล้ ว น ะ ค ร ับ 

พรอ้มที่จะเข้าไปดูแลท่านก็แล้วกนันะครบั มีอีกไหมครบั 

มี ท่ า น ใ ด ที่ มี เ รื่ อ ง จ ะ พู ด คุ ย อี ก ไ ห ม ค ร ั บ 

ถา้ไมม่ีเชิญเลขาครบั 



นายวินยั วงศ์ศิลา   คร ับขออนุญาตคร ับ  ก่อน ปิดประ ชุมนะคร ับ 

ขอปรกึษาหารือกบั  

เลขานุการสภา ฯ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ  5  ท่ า น น ะ ค ร ั บ 

การประชุมคร ั้งแรกเลือกประธานกบัเลขา      นะครบั 

คื อ ช่ ว ง น้ี ท่ า น ส ะ ด ว ก ไ ห ม ค ร ั บ 

จะเชิญทา่นมาประชุมผมจะได ้แจง้เป็นหนงัสือ พรุง่น้ี เวลา 

10.00 น. หรือกี่โมงดีครบั ต่อเลยใช่ไหมครบั ได้ครบั 

ขอบคุณครบั  

นายบณัฑิต อินทร์ทอง  ประชุมบา่ยวนัน้ีเลยครบั 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายวรพงษ์ กอสูงเนิน  ค ร ั บ  เ ข้ า ใ จ น ะ ค ร ั บ  ถ้ า ไ ม่ มี อ ะ ไ ร 

วนัน้ีผมก็ตอ้งขอบคุณ ทา่นธนิดา บุญสูง           

ประธานสภา ฯ   ท้องถิ่นอ าเภอบึงสามพ ัน สมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร 

ท่ านผู้ อ านวยการกองทุกกอง  ขอบคุณท่านผู้ ใหญ่  

ข อ บ คุ ณ ท่ า น ก ร ร ม ก า ร ชุ ม ช น 

ที่ ไ ด้ เ ข้ า ม า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ใ น ว ั น น้ี    

ตอ้งขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง ปิดประชุมครบั 

เลิกประชุมเวลา  11.45 น.                   
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ลงชื่อ                              ผูบ้นัทกึการประชุม 

                                                                          (นายวนิยั วงศ์ศลิา) 
                                                 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด 
 
                                                        

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดต้รวจสอบแลว้ 
                                                               เมื่อวนัที่        เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 

2565 
 
 

ล ง ชื่ อ                          
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                                      (นายสกุล   นาดี) 
 
                               

ล ง ชื่ อ                          
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                         (นายชาตชิาย    แพงวงษ์) 
 
 

ล ง ชื่ อ                          
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                              (นายภาคภูม ิ   สงวนเพชรจนิดา) 
 
                                        

 สภาเทศบาลไดร้บัรองรายงานการประชุมคร ัง้น้ีแลว้ 
                                                       เมื่อวนัที่           เดือน               พ.ศ. 

2565  
 
 

ลงชื่อ     
                                                                   (นายวรพงษ์     กอสูงเนิน) 
                                                              

ประธานสภาเทศบาลต าบลซบัสมอทอด       


